

Số ~~172~~ /BC-UBND

Hà Nội, ngày ~~29~~ tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và niệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

PHẦN I

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Năm 2020 - năm cuối của kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020, Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội (KTXH) trong bối cảnh đặc biệt. Tình hình quốc tế và trong nước có những biến động lớn, chưa từng có trong nhiều thập kỷ do tác động bởi đại dịch Covid-19; Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái; Các nước, đối tác lớn của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng; Hầu hết các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề; Nhiều hoạt động KTXH bị ngưng trệ. Trong bối cảnh đó, Thành phố thực hiện khối lượng công việc rất lớn: vừa phải chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện các giải pháp phát triển KTXH, đồng thời chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự cố gắng, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, đã tập trung thực hiện “*mục tiêu kép*” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “*chống dịch như chống giặc*”, vừa phát triển KTXH và đã đạt được những kết quả cơ bản như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Thành phố đã triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. UBND Thành phố đã ban hành: Chương trình hành động số 07/CTr-UBND ngày 09/01/2020 với 136 nhiệm vụ; Chương trình công tác số 21/CTr-UBND ngày 30/01/2020 với 285 nhiệm vụ trọng tâm; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/03/2020 về kiểm tra công tác giao kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị.

Đã chỉ đạo thực hiện chủ đề năm 2020: “*Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm kỳ 2015-2020*”; tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; Các cấp, các ngành đã xây dựng các kế hoạch, chương trình và tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ ngày đầu năm, nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2020 và 05 năm 2016-2020, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn và Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc

2. Quán triệt, thực hiện nghiêm LỜI KÊU GỌI của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Thành ủy về phòng và chống dịch Covid-19. Thực hiện hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ theo các nghị quyết của Chính phủ: số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về chế độ đặc thù trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;... Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; số 15/CT-TTg và số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;...

HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội. Chủ tịch UBND Thành phố ban hành và thực hiện các chỉ thị: số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 về cách ly xã hội từ 01-15/4/2020; số 06/CT-UBND ngày 07/4/2020 về tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của dịch bệnh Covid-19; số 09/CT-UBND ngày 01/6/2020 về việc triển khai một số nhiệm vụ tài chính – ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Thành phố đã chủ động, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Ban chỉ đạo của Thành phố nắm chắc tình hình, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sát sao công tác phòng, chống dịch theo các cấp độ, kịp thời xử lý ngay những vấn đề phát sinh. Dịch Covid-19 được khống chế và sớm thiết lập “trạng thái bình thường mới” để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị và phát triển KTXH.

Đã tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 – hợp tác và phát triển” ngay sau khi đại dịch Covid-19 được khống chế và thiết lập “trạng thái bình thường mới”. Đây là hội nghị quy mô lớn, chưa từng có trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thể hiện ý chí, bản lĩnh của lãnh đạo Thành phố và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc phục hồi và đẩy mạnh phát triển KTXH.

3. Chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, nhất là dịp Tết Nguyên đán và ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

4. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng địa phương. Đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông (từ 15/5 đến 14/6). Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống cháy nổ. Chỉ đạo theo dõi, nắm chắc tình hình, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo quản lý tốt các hoạt động lễ hội gắn với phòng chống lây lan dịch Covid-19.

5. Duy trì tốt hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; đảm bảo điện, nước, xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, chiếu sáng và chỉnh trang đô thị, nhất là dịp Tết Nguyên đán; phát động Tết trồng cây, trồng và duy trì cây xanh, công viên, vườn hoa, thảm cỏ. Tăng cường công tác quản lý và phát triển nhà, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Tổ chức triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố thông

minh; chỉ đạo khẩn trương thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 ngay từ đầu năm. Ban hành và thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/5/2020 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

6. Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ quốc tế, thúc đẩy đối ngoại toàn diện. Lãnh đạo Thành phố tiếp và làm việc với các đoàn ngoại giao, đại sứ quán về đẩy mạnh hợp tác phát triển trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa...; trao đổi, hỗ trợ về phòng, chống đại dịch Covid-19; vị thế của Thủ đô từng bước được nâng cao. Chủ động, tích cực trao đổi, làm việc với các Bộ ngành Trung ương về các cơ chế, chính sách thúc đẩy KTXH Thủ đô phát triển và tháo gỡ khó khăn trong ngành, lĩnh vực¹.

II. ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG CÁC CHỈ TIÊU KTXH NĂM 2019

Tại Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV, UBND Thành phố đã có các báo cáo (số 351/BC-UBND ngày 19/11/2019; số 371/BC-UBND ngày 02/12/2019) về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 và xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH năm 2020.

Trong những tháng cuối năm 2019, các ngành, các cấp tiếp tục nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đề ra. Tổng hợp kết quả đạt được cả năm cho thấy những nhận định, đánh giá đã báo cáo HĐND Thành phố cơ bản phù hợp. Cập nhật một số chỉ tiêu chủ yếu đến hết ngày 31/12/2019 như sau: Tăng trưởng GRDP đạt 7,63% (đã báo cáo GRDP 7,62%); GRDP/người đạt 119,65 triệu đồng (đã báo cáo 120,1 triệu đồng); Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển đạt 13,52% (đã báo cáo 12,9%); Kim ngạch xuất khẩu tăng 12,84% (đã báo cáo 25,8%); Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 270,058 nghìn tỷ đồng, bằng 102,6% dự toán, tăng 9,5% so với cùng kỳ (đã báo cáo 264,71 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 7,4% so với cùng kỳ); Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,669 tỷ USD (đã báo cáo 8,05 tỷ USD); số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 121 trường (đã báo cáo 100 trường); số xã nông thôn mới tăng thêm 31 xã (đã báo cáo 30 xã). *(Xem Phụ lục 1 kèm theo).*

Như vậy có 09/22 chỉ tiêu KTXH hoàn thành vượt kế hoạch (đã báo cáo 8/22 chỉ tiêu) cụ thể là: (1) Tốc độ tăng GRDP; (2) Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; (3) Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu; (4) Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; (5) Tốc độ tăng đối tượng giam gia BHXH tự nguyện; (6) Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước; (7) Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm; (8) Tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch; (9) Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Thực hiện phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả

- Đại dịch Covid-19 đến nay đã lan rộng tới 213 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 9 triệu ca nhiễm và gần 500 nghìn người tử vong, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay vẫn chưa có vắc-xin, thuốc đặc trị và chưa dự báo được thời điểm kết thúc dịch.

- Thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành; Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và xã hội trong công tác phòng, chống dịch bệnh; Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Thành phố, thường xuyên cập nhật, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh và chỉ

đạo biện pháp, giải pháp xử lý ngay khi phát sinh. Nhiều giải pháp tổng hợp để phòng, chống dịch bệnh được thực hiện².

- Thành phố đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống đại dịch Covid-19, về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19,... Đã chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của đại dịch Covid-19.

- Đã kịp thời đổi mới phương thức làm việc, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm hoạt động bình thường trong bối cảnh giãn cách xã hội; các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, trường học đã duy trì hoạt động với các hình thức như: họp trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường mạng, đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán điện tử, học trực tuyến, học qua truyền hình,... Hệ thống thông tin điện tử một cửa, dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội của Thành phố đã tích cực triển khai công tác vận động toàn dân đoàn kết, chung tay phòng, chống đại dịch Covid-19; vận động doanh nghiệp, người dân quyên góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Nhiều mô hình sáng tạo, nhiều sáng kiến hay được dự luận đánh giá cao: Mô hình “ATM gạo”, “Siêu thị 0 đồng”,... đã giúp đỡ thiết thực nhiều người nghèo trong giai đoạn khó khăn. Nhiều chủ nhà đã miễn giảm, không thu tiền thuê trọ cho công nhân, sinh viên, người nghèo. Nhiều nhà tài trợ, nhiều tấm lòng nhân ái đóng góp và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho xã hội, cả trong nước và quốc tế trong phòng, chống dịch.

- Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống y tế, với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, có nhiều biện pháp đồng bộ, sáng tạo nên toàn Thành phố chỉ có 74 ca nhiễm trong cộng đồng, 47 ca lây nhiễm được phát hiện và cách ly tại sân bay; 114/121 ca nhiễm đã khỏi bệnh, không có người tử vong; hơn 2 tháng qua không có ca nhiễm ngoài cộng đồng; dịch Covid-19 đã được khống chế và thiết lập “*trạng thái bình thường mới*”; an sinh xã hội được đảm bảo; KTXH của Thành phố đạt được những kết quả quan trọng, góp phần cùng cả nước đẩy mạnh phục hồi và duy trì tăng trưởng trong thời gian còn lại năm 2020.

2. Về phát triển kinh tế

2.1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu cân đối lớn về kinh tế

- Tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm ước thực hiện 142.013 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán, tăng 9,9% so với cùng kỳ (*bao gồm 17.170 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp trong 6 tháng đầu năm 2020 nhưng dự kiến được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ*), trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 8.641 tỷ đồng, đạt 46,9% dự toán, tăng 2,3% so với cùng kỳ; Thu từ dầu thô 1.785 tỷ đồng, đạt 85% dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ; Thu nội địa 131.586 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ (*bao gồm 17.170 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn*).

- Chi ngân sách địa phương 6 tháng ước 34.213 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán, tăng 21,5%; trong đó chi thường xuyên ước 19.374 tỷ đồng, đạt 40% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Toàn Thành phố giải ngân vốn đầu tư công ước 14.826 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch, tăng 64,4% so với cùng kỳ; trong đó chi xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố ước 5.034 tỷ đồng, đạt 30,3% kế hoạch vốn giao.

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giao thương ngưng trệ; Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 6,75 tỷ USD, giảm 6,7%; Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 13,71 tỷ USD, giảm 9,2%.

- Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, tăng 5,9%. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 3.608 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm; dư nợ tín dụng 2.172 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm³. Các tổ chức tín dụng triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và xem xét cho khách hàng vay vốn để duy trì sản xuất kinh doanh.

2.2. Mặc dù bị tác động bởi dịch Covid-19, kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng

Đại dịch Covid-19 tác động mạnh tới tất cả các ngành, lĩnh vực, các chỉ tiêu giảm mạnh. Trong bối cảnh đó, Thành phố đã thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch, vừa duy trì và phát triển KTXH. Lãnh đạo Thành phố đã tích cực làm việc với các Bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; đồng thời chỉ đạo sâu sát các Sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã các giải pháp khắc phục khó khăn, phục hồi tăng trưởng với quyết tâm là địa phương tiên phong, đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế sau dịch bệnh. Sau khi giảm sâu nhất vào tháng 4, từ tháng 5, 6 hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với tháng trước; sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm tăng 3,39% - mức tăng khá cao so với các tỉnh, thành phố và mức chung của cả nước. Cụ thể các nhóm ngành như sau: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,61% (quý I giảm 1,17%; quý II tăng 3,57%); Công nghiệp - Xây dựng tăng 5,94% (quý I tăng 6,06%, quý II tăng 5,84%); Dịch vụ tăng 2,59% (quý I tăng 3,13%, quý II tăng 2,08%); Thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 3,91% (quý I tăng 4,31%, quý II tăng 3,52%).

2.3. Tình hình hoạt động các ngành, lĩnh vực

a) Sản xuất công nghiệp

- Các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp được tích cực triển khai: chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp; hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai 19 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập; tiếp tục thành lập mới 23 cụm công nghiệp; đưa vào danh mục xúc tiến kêu gọi đầu tư 51 cụm công nghiệp đã có trong quy hoạch;...

- Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 3,5% (cùng kỳ tăng 7,4%), trong đó: Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,3%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 6,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5%; khai khoáng giảm 11,8%.

b) Thương mại, dịch vụ

- Đã thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung, đồng thời kiểm soát giá cả những đợt cao điểm như Tết nguyên đán⁴, đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19,

nhất là các mặt hàng thiết yếu: Duy trì hoạt động 1.153 điểm bán các hàng thiết yếu; Giá trị hàng hoá cung ứng dịp Tết đạt gần 31,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với Tết 2019; triển khai 03 phương án cung hàng hóa ứng phó dịch Covid-19, đảm bảo dự trữ tối thiểu trong 3 tháng với 17 mặt hàng thiết yếu; xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai đối với 06 nhóm hàng thiết yếu;...

- Đã tổ chức tốt Hội nghị kết nối cung - cầu, tuần lễ trái cây, kết nối, tiêu thụ trên 10.000 tấn nông sản của các địa phương dư cung do ảnh hưởng của dịch Covid-19; 02 Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố năm 2020 tại Siêu thị Big C Thăng Long (từ 30/5- 03/6) và Siêu thị Mega Market Hà Đông (từ 11- 15/6), thu hút doanh nghiệp của 18 tỉnh, thành phố tham gia; Tuần hàng Việt thành phố Hà Nội và Phiên chợ Tuần Nông sản thực phẩm an toàn 2020 (từ ngày 19/6/2020 đến ngày 21/6/2020) quy mô 150 gian của trên 100 doanh nghiệp. Tổ chức Chương trình khuyến mại “60 ngày vàng – rộn ràng mua sắm” trong tháng 6, 7 và tháng 11;...

- Tiếp tục thúc đẩy phát triển logistics, kêu gọi đầu tư mới 05 chợ đầu mối, 05 Trung tâm mua sắm, bán buôn và Trung tâm logistics; duy trì hoạt động hệ thống thương mại: 142 siêu thị, 27 trung tâm thương mại, 1.700 cửa hàng tiện lợi, 455 chợ⁵, và 11.382 trang web, thương mại điện tử. Triển khai các kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó đã ban hành kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) giai đoạn 2020-2025...

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 1.408 nghìn tỷ đồng, tăng 6,6%, trong đó: Thương mại đạt 1.155 nghìn tỷ đồng, tăng 8,6%; dịch vụ đạt 226 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2%; khách sạn nhà hàng đạt 23 nghìn tỷ đồng, giảm 22,8%; du lịch lữ hành đạt 3 nghìn tỷ đồng, giảm 44,2%. Doanh thu bán lẻ ước đạt 269,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm ước tăng 3,68% (cùng kỳ tăng 4,1%), trong đó nhóm hàng thực phẩm tăng trên 13,17%.

- Du lịch chịu tác động mạnh bởi dịch Covid-19; khách du lịch ước đạt 4,93 triệu lượt, giảm 65,4%, trong đó: khách quốc tế 987 nghìn lượt⁶, giảm 68,8%; khách nội địa ước đạt 3,95 triệu lượt, giảm 64,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 18,95 nghìn tỷ đồng giảm 61,5%. Công suất sử dụng phòng khách sạn bình quân đạt 31,74%, giảm 38,35 điểm % so với cùng kỳ.

c) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Vụ lúa xuân năm nay toàn Thành phố đã gieo trồng được 86,9 nghìn hecta, giảm 4,1% cùng kỳ; lúa Xuân sinh trưởng tốt, năng suất đạt 60 tạ/ha, tăng 1,2 tạ/ha; tổng sản lượng đạt 521,5 nghìn tấn, giảm 2,1%. Tính chung cả vụ Đông - Xuân, diện tích cây hàng năm khác gồm: ngô 10,4 nghìn ha, giảm 13,4%; khoai lang 1,7 nghìn ha, giảm 14,8%; đậu tương 2,1 nghìn ha, giảm 27,9%; lạc 1,8 nghìn ha, giảm 10,1%; rau 23 nghìn ha, giảm 1,3%; đậu 334 ha, giảm 18,1%.

- Chăn nuôi trâu, bò ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra; đàn trâu có 24,8 nghìn con, tăng 2,5%; đàn bò có 129,7 nghìn con, giảm 2,4%. Đàn gia cầm phát triển khá, góp phần thay thế thiếu hụt nguồn cung thịt lợn, quy mô đàn có 37 triệu con. Chăn nuôi lợn vẫn còn nhiều khó khăn do nguồn cung giống hạn chế, giá con giống cao ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tái đàn của các cơ sở chăn nuôi; quy mô đàn hiện có 1,25 triệu con, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

- Lâm nghiệp và thủy sản cơ bản thuận lợi; diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 131 ha, giảm 5,8%; diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 1.232 ha, tăng 0,2%; sản lượng thủy sản ước đạt 52,5 nghìn tấn, tăng 4,5%.

- Thực hiện tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2020 đảm bảo cung cấp nước cây trồng vụ xuân trong khung thời vụ. Tiếp tục triển khai các dự án tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều thường xuyên, dự án xử lý kè. Chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi theo kế hoạch. Lũy kế từ đầu năm đã phát hiện 28 vụ vi phạm pháp luật về đê điều; hoàn thành xử lý 53 vụ (trong đó 52 vụ từ các năm trước, 01 vụ của năm 2020).

- Triển khai xây dựng các phương án phòng chống thiên tai, phòng chống úng ngập khu vực ngoại thành, phương án đảm bảo an toàn cho các công trình trọng điểm trong mùa mưa năm 2020. Chỉ đạo các địa phương thống kê về nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin và các nguồn lực khác trong công tác phòng, chống thiên tai; xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; theo dõi, cập nhật số liệu về thời tiết khí tượng thủy văn phòng, chống thiên tai năm 2020 theo quy định.

2.4. Thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn; đồng thời rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, tạo môi trường đầu tư lành mạnh và bình đẳng trong tiếp cận đất đai. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện các chính sách của Thành phố về cải thiện môi trường đầu tư⁷, khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty... Xây dựng danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi Chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020-2025. Tổ chức thành công Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19. Đã khẩn trương rà soát, giãn, hoãn hơn 17.500 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn, chiếm 45% của cả nước.

- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 của Hà Nội đạt 68,8 điểm (tăng 3,4 điểm so với năm trước), duy trì vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Trong 10 chỉ số thành phần PCI, có 08 chỉ số cải thiện tăng hạng (một số chỉ số cải thiện đáng kể như: “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” tăng 19 bậc, xếp thứ 36/63; “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất” tăng 15 bậc, xếp thứ 41/63); có 01 chỉ số giữ nguyên vị trí (“Đào tạo lao động” xếp thứ 4/63); 01 chỉ số giảm hạng (“Chi phí gia nhập thị trường” giảm 04 bậc, nhưng vẫn trong top 10/63 tỉnh, thành phố). Kết quả này tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Thành phố.

- Tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 – hợp tác và phát triển” (ngày 27/6) ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế và thiết lập “trạng thái bình thường mới”. Đây là hội nghị quy mô lớn, chưa từng có trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tại Hội nghị đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn 405.570 tỷ đồng (tương đương 17,6 tỷ USD) với số vốn tăng thêm 270.458 tỷ đồng; Trong đó: 100 dự án trong nước với số vốn 227.499 tỷ đồng (vốn tăng thêm 192.215 tỷ đồng), 22 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn 5,7 tỷ USD (vốn tăng thêm 3,4 tỷ USD) và 107 dự án đầu tư công. Tổng số dự án, số vốn tăng tương

ứng gấp 5 lần và 11 lần so với Hội nghị xúc tiến đầu tư 2016. Thành phố cùng các nhà đầu tư ký kết **38** Biên bản ghi nhớ với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng **28,6** tỷ USD; trong đó: 26 đề xuất của nhà đầu tư trong nước (khoảng 20,5 tỷ USD); 12 đề xuất của nhà đầu tư nước ngoài (khoảng 8,32 tỷ USD).

- Cấp Giấy chứng nhận cho 12.649 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 175 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số lượng doanh nghiệp nhưng tăng 5% vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 1.195 doanh nghiệp giải thể, tăng 18% cùng kỳ; 6.362 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 34% cùng kỳ; 3.263 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 2% cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay đạt 291.110 doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn.

2.5. Chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác tài chính, ngân sách; đáp ứng nhiệm vụ thường xuyên, đảm bảo nguồn vốn chi đầu tư phát triển và phòng, chống, khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19

- Ngay từ đầu năm, Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là xử lý các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất... Chỉ đạo điều hành chi ngân sách đúng quy định, tiết kiệm, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên cũng như đột xuất; cân đối, bố trí kinh phí phòng chống dịch; kịp thời triển khai các chính sách của Chính phủ⁸ hỗ trợ doanh nghiệp, đối tượng chính sách vượt qua khó khăn trước tác động của dịch Covid-19; triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND Thành phố về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội. Xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách theo diễn biến dịch bệnh. Chỉ đạo các địa phương thực hiện cắt giảm thêm ít nhất 5% dự toán chi thường xuyên còn lại của 09 tháng cuối năm 2020 (ngoài số tiết kiệm 10% dành nguồn cải cách tiền lương giao đầu năm) để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; triển khai thực hiện một số nhiệm vụ tài chính – ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

- Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ công tác thoái vốn, sắp xếp, cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn⁹. Đã phê duyệt kế hoạch và tổ chức thực hiện các bước theo quy trình cổ phần hóa đối với 12 doanh nghiệp; rà soát để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh hình thức chuyển đổi đối với 01 doanh nghiệp. Đối với 34 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020, Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm, phương án thoái vốn và tổ chức bán cổ phần tại 08/34 doanh nghiệp, trong đó: Đã hoàn thành thoái vốn tại 05/34 doanh nghiệp; 03 doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký mua. Ngoài ra, Thành phố đã hoàn thành chuyển nhượng quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại 01 doanh nghiệp với tổng số tiền thu về ngân sách là 20,47 tỷ đồng.

3. Quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; các quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở được quan tâm đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng đô thị được duy trì tốt

3.1. Đẩy nhanh tiến độ lập và phê duyệt các quy hoạch, phân đấu cơ bản phù hợp quy hoạch tiến tới quản lý theo quy hoạch

- Tiếp tục triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Đã hoàn thiện, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc; Tiếp tục hoàn thiện 06 đồ án quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu các đô thị vệ tinh. Rà soát, xây dựng 35 quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để thực hiện theo quy định của Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, bao gồm: 05 quy chế đặc thù, 13 quy chế quận, thị xã, 14 quy chế thị trấn và 03 quy chế đô thị vệ tinh.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đồ án, nhiệm vụ: Quy hoạch chi tiết các khu nhà ở xã hội tập trung; Quy hoạch chi tiết các khu chung cư cũ; Quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát huy giá trị làng nghề dệt lụa Vạn Phúc và Bát Tràng, Chương trình phát triển đô thị... Đã phê duyệt 05 đồ án quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 164,8 ha và 03 đồ án điều chỉnh tổng thể với tổng diện tích khoảng 73,0 ha.

3.2. Đảm bảo tốt công an toàn giao thông, trật tự đô thị

- Đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình giao thông trong danh mục các dự án trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2016-2020; triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án hệ thống nhà chờ xe buýt và biển quảng cáo trên dải phân cách giữa tại 12 quận nội thành theo hình thức PPP; nghiên cứu phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng; xây dựng cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông và phương tiện giao thông và xây dựng bản đồ giao thông số trực tuyến để phục vụ công tác quản lý, điều hành và điều tiết giao thông...

- Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp thúc đẩy phát triển giao thông công cộng. Triển khai tốt các phương án tổ chức, phân luồng giao thông; tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông¹⁰.

3.3. Cấp nước sạch được đẩy nhanh tiến độ

Tiếp tục đôn đốc tiến độ các dự án cấp nước đã được UBND Thành phố giao thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu về nước sạch năm 2020¹¹. Hoàn thiện hồ sơ thẩm định điều chỉnh quy hoạch cấp nước theo yêu cầu của Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và triển khai kế hoạch cấp nước mùa hè toàn Thành phố; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án để đưa ra lộ trình ngừng sử dụng các giếng khai thác nước ngầm. Duy trì tỷ lệ 100% người dân đô thị được cấp nước sạch; khu vực nông thôn, hệ thống mạng cấp nước đã hoàn thành có khả năng đầu nối cấp nước đạt trên 78% số hộ dân khu vực nông thôn.

3.4. Thoát nước và xử lý nước thải được duy trì; hệ thống hồ tiếp tục được quan tâm cải tạo

- Tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo thoát nước mùa hè năm 2020. Chỉ đạo kiểm tra công tác duy trì hệ thống thoát nước và các công trình cải tạo chống úng ngập cục bộ. Tập trung đôn đốc các đơn vị thoát nước tăng cường kiểm tra, tổ chức duy trì thường xuyên hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, tổ chức ứng trực, chủ động ứng phó với tình hình thời tiết đảm bảo không xảy ra úng ngập. Đã hoàn thành công tác đấu thầu 4/5 gói thầu duy tu, duy trì hệ thống thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2024. Rà soát, tổng hợp số liệu thực hiện công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ, ao trên địa bàn quản lý theo phân cấp.

- Thành phố đã quyết định đầu tư 11 dự án xây dựng trạm xử lý nước thải trong cụm công nghiệp từ nguồn vốn ngân sách; giao các nhà đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải đối với 04 cụm công nghiệp trong giai đoạn mở rộng theo quy hoạch và

không đầu tư trạm xử lý tại 02 cụm công nghiệp không còn phù hợp quy hoạch¹². Đã bố trí vốn ngân sách, triển khai đấu thầu 11 dự án xây dựng xây dựng trạm xử lý nước thải cụm công nghiệp; dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2020.

3.5. Tiếp tục mở rộng diện tích cây xanh; đảm bảo chiếu sáng và vệ sinh môi trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực

- Tổ chức kiểm tra công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn một số huyện¹³, đảm bảo vận chuyển rác thải về khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn đúng quy định. Tỷ lệ rác thải được thu gom, vận chuyển trong ngày khu vực nội thành đạt trên 98%, khu vực nông thôn đạt 90-95%. Triển khai kế hoạch lắp đặt thùng rác công nghệ. Thường xuyên giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải 4.000 tấn/ng.đ. tại Nam Sơn, Dự án Nhà máy xử lý rác thải 1.000 tấn/ng.đ. tại Xuân Sơn. Hoàn thiện báo cáo giải trình với Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thí điểm thực hiện 01 điểm trung chuyển tạm nghiền chất thải rắn xây dựng tại huyện Thường Tín.

- Tiếp tục triển khai công tác trồng thêm cây xanh theo kế hoạch. Đã tiếp nhận 650 cây hoa Anh đào trồng tại Công viên Hòa Bình. Duy trì cây xanh, chiếu sáng, xây dựng kế hoạch phòng bão và tăng cường kiểm tra, xử lý cắt tỉa, chặt hạ cây nguy hiểm, gia cố cọc chống, trồng thay thế các cây bị chết,...; sửa chữa, thay thế một số cột chiếu sáng, đảm bảo an toàn mùa mưa bão năm 2020.

- Chủ động, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, điện lực và đơn vị liên quan triển khai hạ ngầm dây điện lực, dây thông tin. Đã hoàn thành hạ ngầm 15 tuyến, cắt dây cũ, cột cũ tại 19 tuyến phố và đang thi công 04 tuyến. Lũy kế sau hơn 3 năm, hoàn thành 151/253 tuyến phố theo kế hoạch 5 đợt hạ ngầm; cắt dây, hạ cột tại 80/146 tuyến phố, đang thi công 04 tuyến và 79 tuyến đã hoàn thành hạ tầng đang nghiệm thu bàn giao. Tiếp tục rà soát 129 tuyến phố dự kiến hạ ngầm đợt 6.

3.6. Công tác quản lý và phát triển nhà ở được quan tâm đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

- Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành giai đoạn 2016-2020; tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án đặt hàng nhà thương mại làm nhà tái định cư; thường xuyên báo cáo tiến độ và các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xem xét thay thế các nhà đầu tư không có khả năng khắc phục việc chậm triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án cải tạo xây dựng mới các khu chung cư cũ. Chỉ đạo, đôn đốc quận Ba Đình phê duyệt phương án và thực hiện di chuyển người dân ra khỏi nhà nguy hiểm cấp D.

- Chỉ đạo, đôn đốc bàn giao kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung nhà chung cư thương mại¹⁴. Phê duyệt danh mục bảo trì năm 2020 đối với chung cư tái định cư. Tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà ở cũ và nhà chuyên dùng¹⁵. Rà soát tình hình thực hiện pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, tình hình đầu tư, xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

3.7. Quản lý trật tự xây dựng đã được chỉ đạo thực hiện quyết liệt

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng. Cơ quan chuyên ngành đã ban hành các kế hoạch kiểm tra trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, an toàn lao động tại các quận, huyện, thị xã. Thực hiện công bố chỉ số giá giao dịch bất động sản căn hộ chung cư; chỉ số giá

xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án giá dịch vụ thoát nước; Đề án giá dịch vụ vệ sinh môi trường. Xây dựng nguyên tắc tính giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà tái định cư giai đoạn 2020-2024.

- Chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm vi phạm tại công trình 8B Lê Trực và các vi phạm trật tự xây dựng kéo dài gây bức xúc dư luận. Các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị đã tiến hành kiểm tra 9.062 công trình, qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý đối với 176 trường hợp có vi phạm (tỷ lệ 1,94%); cấp huyện, cấp xã đã xử lý dứt điểm 94/176 trường hợp (tỷ lệ 53,41%) và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 82 trường hợp (tỷ lệ 46,59%).

3.8. Chỉ đạo tăng cường quản lý đất đai và các kế hoạch, chương trình, đề án về lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên

a) Công tác quản lý đất đai

- Triển khai nhiệm vụ lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) thành phố Hà Nội và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Rà soát, phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 30 quận, huyện, thị xã. Đã quyết định thu hồi đất (trường hợp thuộc thẩm quyền UBND Thành phố), giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được 121 dự án, diện tích là 235,16 ha.

- Cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu cho 1.551.951 thửa đất theo Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 30/3/2017 về kết quả giám sát của HĐND Thành phố, đạt tỷ lệ 100%; đối với 94.841 thửa đất phát sinh cần cấp GCN và kê khai đăng ký đất đai: đã cấp 88.140 thửa, đạt tỷ lệ 92,93%; Cấp cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở đạt 98,62%; Cấp cho người mua nhà tái định cư đạt 98%; Cấp cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp đạt 99,21%; Cấp cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt 26,60%; đăng ký đất đai lần đầu cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được 1.775/6.685 thửa, đạt tỷ lệ 26,55%.

- Đẩy mạnh công tác đấu giá, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đến nay thu từ đấu giá quyền sử dụng đất đạt 1.752 tỷ đồng, 7,3% KH; thu tiền sử dụng đất 5.314 tỷ đồng, đạt 27,66% KH; thu tiền thuê đất được 506 tỷ đồng, đạt 10,12% KH.

- Tổng hợp của các quận, huyện, thị xã trên cơ sở rà soát điều kiện, tiêu chí giao đất dịch vụ, tổng nhu cầu đất dịch vụ toàn Thành phố sau khi rà soát là 51.566 hộ, tương ứng 539,162 ha, đã giao được 40.472 hộ, tương ứng 361,59 ha, đạt 78,49%.

- Việc di dời các cơ sở công nghiệp ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch ra khỏi nội đô: Đã rà soát bước đầu xác định 11 nhà, đất (của doanh nghiệp có sở hữu công nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) phải di dời do không phù hợp quy hoạch và 81 cơ sở công nghiệp (doanh nghiệp có vốn Nhà nước dưới 50% vốn điều lệ) phải di dời theo quy hoạch ra khỏi khu vực nội thành Hà Nội.

- Tập trung thực hiện Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hà Nội; đã thực hiện toàn bộ các gói thầu trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã; triển khai đồng bộ công tác đo đạc, số hóa, biên tập chỉnh lý bản đồ lồng ghép với công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.

b) Công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ môi trường

- Tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, công tác cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ của trên 200 bãi chứa thuộc địa bàn 71 xã, phường. Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đấu giá quyền khai thác khoáng sản; thực hiện thủ tục phê duyệt trữ lượng, giá khởi điểm của 05 điểm mỏ cát phục vụ công tác đấu giá, tiếp tục thăm dò 09 mỏ cát theo kế hoạch.

- Tổ chức xây dựng, công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ và đề xuất giải pháp thực hiện, hạn chế và tiến tới chấm dứt khai thác nước ngầm tại các khu vực đã cung cấp đủ nước máy; quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội; xây dựng đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước.

- Tiếp tục triển khai chương trình, nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường công tác bảo vệ môi trường¹⁶. Vận hành có hiệu quả 11 trạm quan trắc tự động không khí và 01 xe quan trắc không khí lưu động, 06 trạm quan trắc nước mặt tự động để nhân dân và các cơ quan truyền thông theo dõi chất lượng không khí hàng ngày, kịp thời cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án “Hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 thành phố Hà Nội; tích cực triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

3.9. Xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh

- Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm. Thị xã Sơn Tây đủ điều kiện, đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; thẩm định đối với 04 xã¹⁷ đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Lũy kế đến nay, toàn Thành phố có 06 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm, Quốc Oai), 356/386 xã (tỷ lệ 92,2%) đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đã được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có 779 xã đăng ký; 301 sản phẩm được UBND thành phố công nhận đạt từ 03 sao trở lên, trong đó: có 06 sản phẩm tiềm năng đạt 05 sao đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm cấp quốc gia; 207 sản phẩm đạt 04 sao; 88 sản phẩm đạt 03 sao.

4. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội

4.1. Công nghệ thông tin được chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng trong nhiều lĩnh vực; hạ tầng viễn thông được nâng cấp, đảm bảo thông tin liên tục, thông suốt; thông tin tuyên truyền được quan tâm

- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020; hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổ chức khảo sát phục vụ xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội theo Khung Kiến trúc Chính phủ Việt Nam phiên bản 2.0. Thực hiện rà soát đánh giá việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước; tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông để trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực: họp trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường mạng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, học qua

truyền hình, học trực tuyến,... Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 đạt 100%, trong đó mức 4 đạt 30%¹⁸.

- Hệ thống thông tin liên lạc được duy trì tốt, không xảy ra nghẽn mạng, đảm bảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển hạ tầng viễn thông; hoàn thiện Kế hoạch phát triển các trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Hoàn thiện dự thảo quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp.

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, các nhiệm vụ KTXH hội năm 2020, phòng chống dịch Covid-19 và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Duy trì hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội. Tăng cường theo dõi, giám sát đảm bảo vận hành ổn định, an toàn thông tin hệ thống đường truyền mạng kết nối đến các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và 100% các xã, phường, thị trấn.

4.2. Các hoạt động văn hóa, thể thao

- Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thành phố đã chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các di tích, danh thắng, các nhà hát, hoạt động lễ hội; kịp thời chỉ đạo các đơn vị liên quan điều chỉnh, tạm dừng hoặc hủy 918 chương trình biểu diễn.

- Đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đã trình thẩm định 13 dự án tu bổ, tôn tạo di tích và xem xét xếp hạng 12 di tích. Đã tổ chức gần 400 buổi biểu diễn nghệ thuật, doanh thu hơn 11 tỷ đồng (giảm 54,2% so với cùng kỳ năm 2019).

- Đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thực hiện các đề xuất và cam kết của Hà Nội sau khi tham gia Mạng lưới Các thành phố sáng tạo của UNESCO...

- Tập trung triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng nhà văn hoá thôn trong năm 2020; chuẩn bị mặt bằng phục vụ công tác trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

- Thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên, huấn luyện viên và điều chỉnh, bổ sung địa điểm tổ chức một số hoạt động, môn thi đấu phục vụ SEA Games 31 và Para Games 11 tại Việt Nam năm 2021. Rà soát thực trạng công tác quản lý, khai thác và sử dụng sân vận động Hàng Đẫy. Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân rèn luyện, nâng cao sức khỏe.

4.3. Giáo dục và đào tạo

- Tập trung nắm sát tình hình dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo các giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống trường học gắn với hướng dẫn công tác chuyên môn, đảm bảo tốt nhất chương trình năm học 2019-2020.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục; kịp thời triển khai giải pháp dạy học trên truyền hình, qua mạng internet và các phương pháp giáo dục từ xa để đảm bảo tốt nhất chương trình học, nhất là lớp cuối cấp.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả các phong trào thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. Duy trì bồi dưỡng các đội tuyển thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tiếp tục triển khai tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác xây dựng trường chất lượng cao và trường chuẩn quốc gia, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2020 với 104 trường đạt chuẩn (49 trường mầm non; 22 trường tiểu học; 27 trường THCS và 06 trường THPT); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn Thành phố là 58,8% (1.615/2.748 trường), trong đó công lập là 71,6% (1.579/2.206 trường)¹⁹. Chỉ đạo, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra để đảm bảo hoàn thành mục tiêu công nhận lại 404 trường chuẩn quốc gia như kế hoạch (gồm: 93 trường mầm non, 165 trường tiểu học, 127 trường THCS và 20 trường THPT). Tổng hợp xây dựng kế hoạch xây mới, cải tạo trường học các cấp giai đoạn 2021-2025.

4.4. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện; an toàn thực phẩm được tăng cường; dịch bệnh trên người được kiểm soát

- Tổ chức triển khai kế hoạch công tác ngành y năm 2020. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn Thành phố năm 2020; chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương hiện nghiêm túc công tác hoạt động phòng chống dịch bệnh; duy trì chế độ giao ban và báo cáo dịch theo đúng quy định.

- Công tác phòng chống dịch Covid-19 được chỉ đạo sát sao, huy động sự tham gia của tất cả các Sở, ban, ngành, địa phương. Ban chỉ đạo thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh và chỉ đạo biện pháp xử lý ngay khi phát sinh. Thành phố đã áp dụng nhiều giải pháp tổng hợp để phòng, chống dịch như: Điều tra, xác minh các trường hợp có liên quan các ca bệnh; Giám sát hành khách nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Nội Bài; Tổ chức tiếp nhận cách ly tại 13 khu cách ly tập trung và tại các khách sạn; điều trị và cách ly tập trung tại Bệnh viện; đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, đảm bảo nguồn dự phòng trong sẵn sàng cung ứng trong mọi tình huống không để xảy ra thiếu nguồn cung; Đảm bảo công khai minh bạch thông tin về dịch bệnh; tổ chức tiếp nhận thông tin dịch bệnh 24/24 qua đường dây nóng của ngành y tế; các đội phản ứng nhanh của các bệnh viện và các trung tâm y tế sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay khi được điều động...

- Thành phố tiếp tục chỉ đạo duy trì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới song song với phát triển KTXH; đồng thời triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát các dịch bệnh truyền nhiễm trong thời gian chuyển mùa. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã thường xuyên cử cán bộ y tế vào các bệnh viện được phân cấp để chủ động giám sát, xử lý triệt để ngay khi dịch còn ở quy mô nhỏ; chủ động triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng... nhất là tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người. Toàn Thành phố ghi nhận 137 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 55% so với cùng kỳ), 14 trường hợp mắc sởi, 367 trường hợp mắc tay chân miệng, 5 trường hợp mắc ho gà, 2 trường hợp mắc não mô cầu và 1 trường hợp mắc uốn ván. Các dịch bệnh khác (ngoài Covid-19) đều giảm so với cùng kỳ và chưa có trường hợp tử vong.

- Công tác khám chữa bệnh được quan tâm toàn diện. Số giường bệnh kế hoạch năm 2020 là 12.695 giường, các bệnh viện đã thực hiện sắp xếp giường bệnh thực kê

linh hoạt tại các khoa nên hầu như không còn tình trạng người bệnh phải nằm ghép. Tổ chức triển khai kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, triển khai thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố (Quy tắc ứng xử trong cơ quan/đơn vị và Quy tắc ứng xử nơi công cộng). Tăng cường công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, quản lý bệnh viện và thay đổi phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến khoa khám bệnh; Triển khai bệnh viện vệ sinh, bệnh viện Xanh-Sạch-Đẹp; Tăng cường Quản lý chất lượng bệnh viện. Phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán, điều trị, nhiều kỹ thuật ngang tầm với các bệnh viện Trung ương và khu vực.

- Thực hiện tốt các chương trình, mô hình điểm về an toàn thực phẩm như: kiểm soát các bữa cỗ tập trung đông người; mô hình cảnh báo nhanh; chuyên đề dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, an toàn thực phẩm tuyến phố văn minh tại 30 quận, huyện; 14 tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát tại 12 quận huyện... Cơ quan chức năng các cấp và liên ngành đã kiểm tra 37.280/42.125 lượt cơ sở (đạt 85,5%)²⁰, xác định 687 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng²¹.

- Đảm bảo cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, nhãn thuốc, thực hành tốt phân phối thuốc... Đôn đốc tiến độ kết nối các cơ sở cung ứng thuốc bằng giải pháp công nghệ thông tin. Tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn khám chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, yêu cầu niêm yết công khai phạm vi hoạt động chuyên môn. Hệ thống bệnh viện cơ bản duy trì tốt công tác khám chữa bệnh thường xuyên với tổng số 12.695 giường kế hoạch (thực kê đạt 15.549 giường)²² và số lượng bác sỹ đạt 13,5 bác sỹ/vạn dân²³.

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp chuyên môn trong phòng, chống và điều trị Covid-19: Phân tuyến điều trị 05 bệnh viện thu nhận người bệnh²⁴ và bố trí 20-30 giường tại các bệnh viện còn lại phục vụ cách ly, sàng lọc; đã thực hiện cách ly 2.917 trường hợp²⁵; chuẩn bị 412 giường ICU và đảm bảo nhân lực y tế và các trang, thiết bị, vật tư liên quan.

- Triển khai các hoạt động lồng ghép các yếu tố dân số trong hoạch định chính sách, lập quy hoạch, kế hoạch phát triển KTXH của địa phương, đơn vị trên cơ sở dân số vừa là yếu tố tác động vừa là mục tiêu của sự phát triển. Triển khai mạnh, có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng nhóm đối tượng; ưu tiên các đối tượng khó tiếp cận thông tin và dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản. Mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, bao gồm cả giáo dục về phòng ngừa nhiễm HIV, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh và sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường. Lũy kế từ đầu năm, số trẻ sinh toàn Thành phố là 48.433 trẻ, giảm 944 trẻ so với cùng kỳ năm, trong đó số trẻ là con thứ 3 trở lên là 3.474 trẻ, giảm 346 trẻ so với cùng kỳ. Tỷ số giới tính khi sinh là 113,2 trai/100 gái; sàng lọc trước sinh đạt 82,48%, sàng lọc sơ sinh đạt 75,46%.

4.5. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội và hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng

- Thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Dịp Tết Nguyên đán, Thành phố đã tặng trên 1,4 triệu suất quà, tổng trị giá trị trên 622,3 tỷ đồng (tặng 115 nghìn suất, tăng 81 tỷ đồng so với năm trước), trong đó 22% kinh phí (tương đương 136,6 tỷ đồng) được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đã tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách cho người có công hơn 7.500 trường hợp.

- Thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến tận nhà cho hơn 560.000 người cho cả hai tháng 4 và 5 xong trước ngày 10/5/2020; chi trả hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người có công, người tàn tật, người già,... đã xong từ ngày 02/5/2020 với kinh phí 474,2 tỷ đồng. Hiện đang tiếp tục triển khai hỗ trợ giai đoạn 2 cho số lao động tự do, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; đã hỗ trợ với kinh phí 495,6 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân Thành phố đã kịp thời ban hành 05 nghị quyết hỗ trợ gần 500 tỷ đồng cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn Thành phố. Cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức kinh tế và đông đảo nhân dân đã đóng góp 170 tỷ đồng, trên 700 tấn gạo và nhiều nông sản, thực phẩm để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch và các gia đình chính sách, người dân gặp khó khăn. Đã bổ sung nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố 1.020 tỷ đồng để cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vay với mức lãi suất 0%, để phát triển sản xuất, khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch.

- Đã giải quyết việc làm cho 71.363/156.000 lao động, đạt 45,7% KH, trong đó, tạo việc làm cho 32.000 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Thành phố với số tiền 1.460 tỷ đồng. Đã tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 22,2 nghìn người với số tiền 496,2 tỷ đồng²⁶; hỗ trợ học nghề cho 1.368 người; cấp và cấp lại 4.801 giấy phép lao động; miễn cấp 588 giấy phép lao động cho người nước ngoài. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động về nâng cao chỉ số đào tạo lao động năm 2020; xây dựng đề án rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc Thành phố; hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo nghề trong bối cảnh dịch Covid-19²⁷.

- Triển khai các kế hoạch, chương trình khuyến khích tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm. Dự kiến tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,5% dân số²⁸; tham gia BHXH bắt buộc đạt 90,1%²⁹; tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 91,9%³⁰; tham gia BHXH tự nguyện 37.333 người, tăng 4,5% cùng kỳ.

- Tiếp tục hoàn thiện các chế độ, chính sách xã hội trình HĐND Thành phố xem xét thông qua³¹; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới³², các kế hoạch phòng chống tệ nạn xã hội³³. Đã tiếp nhận 149 người lang thang xin tiền, người vô gia cư vào nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội; thực hiện 8.984 ca hỏa táng, giải quyết 853 trường hợp mai táng; tiếp nhận cai nghiện ma túy 1.884 người, trong đó: cai nghiện bắt buộc 518 người; cai nghiện tự nguyện 1.006 người; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 360 người.

4.6. Khoa học và công nghệ tiếp tục được quan tâm; các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh

- Đã nghiệm thu, tổng kết 08 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy. Đã phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố để

tuyển chọn thực hiện trong năm 2020, đăng tải chi tiết danh mục các nhiệm vụ để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện; đã tiếp nhận 73 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn. Hướng dẫn các tổ chức và cá nhân đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố triển khai trong năm 2021. Đã tiếp nhận, xét và công nhận 115 sáng kiến kinh nghiệm đề nghị các danh hiệu thi đua cấp Thành phố và cấp Nhà nước đợt 1 năm 2020. Tiếp tục đôn đốc các đề tài, dự án thực hiện trong kỳ kế hoạch năm 2020 triển khai đảm bảo đúng tiến độ .

- Sửa đổi quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nghiên cứu khoa học. Tiếp tục hoàn thiện Đề án thiết lập Sàn giao dịch công nghệ. Kiểm tra, thẩm định đảm bảo đủ điều kiện cấp phép sử dụng X-quang và kế hoạch ứng phó sự cố phóng xạ, thiết bị đo lường³⁴.

5. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế; kỷ cương hành chính được củng cố; chất lượng thực thi pháp luật được nâng cao

5.1. Thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và biên chế

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố về kết quả giám sát thực hiện năm kỷ cương hành chính 2020, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đối với 171 trường hợp; Danh sách và kinh phí chi trả cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP 01 đợt với 177 trường hợp.

- Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đề án vị trí việc làm bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; tổng hợp tình hình tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp³⁵. Chỉ đạo thống kê, lập danh sách, công khai danh sách, rà soát, kiểm tra, phân loại các trường hợp giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước³⁶ và báo cáo Bộ Nội vụ về đối tượng và phương án tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng. Triển khai công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngoài giáo dục³⁷. Đã hoàn thành kiểm tra, sát hạch và tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (đợt 1/2020) với 52 trường hợp; phê duyệt 03 Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố tại Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 31/12/2019 về thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội. Thực hiện sắp xếp 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp 07 đơn vị; số lượng đơn vị hành chính cấp xã liền kề có liên quan đến việc sắp xếp: 03 đơn vị³⁸. Ban hành Quyết định sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện năm 2020 theo

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 24/02/2020 của HĐND Thành phố³⁹ đến nay đã cơ bản hoàn thành; sau sắp xếp, toàn Thành phố giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, tương đương 34% (từ 7.968 xuống còn 5.260 thôn, tổ, dân phố).

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020; triển khai xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2020. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 (PAR index 2019) tiếp tục giữ vững ở vị trí số 2/63 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, các chỉ số Hải lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) còn ở vị trí thấp: Chỉ số SIPAS đạt 80,09%, mặc dù năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 80% và hoàn thành mục tiêu Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy, tuy nhiên, thấp hơn năm 2018 (83%) và xếp vị trí 52/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PAPI đạt 41,53 điểm, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố, giảm 6 bậc so với năm 2018. Thành phố đã chỉ đạo rà soát các chỉ số thành phần và đánh giá những tồn tại và hạn chế trong các năm qua để đề xuất các nhóm giải pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện nâng cao các chỉ số trong thời gian tiếp theo.

- Tổ chức kiện toàn các cụm thi đua, phân công thành viên theo dõi và hướng dẫn tổ chức các cụm thi đua cơ sở. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020; triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Tổ chức khen thưởng kịp thời cho thành tích đột xuất cho tập thể, cá nhân, trong đó: khen thưởng cấp Nhà nước 47 tập thể, cá nhân⁴⁰; khen thưởng cấp Thành phố 5.793 tập thể, cá nhân⁴¹.

5.2. Công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng tiếp tục được quan tâm

- Các chính sách dân tộc được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp lễ, tết; duy trì thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức hướng dẫn các huyện vùng dân tộc thực hiện kịp thời các chính sách, chế độ và đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng.

- Kịp thời hướng dẫn, giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tôn giáo, đảm bảo các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng đúng tôn chỉ mục đích và pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền cho nhân dân nói chung và đồng bào có đạo nói riêng hiểu rõ và thực hiện đúng quan điểm, tư tưởng, chính sách tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, hạn chế được các hoạt động tôn giáo trái phép, không để phát sinh các vấn đề phức tạp.

5.3. Nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh; tuyên truyền pháp luật được thực hiện sâu rộng

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện các kế hoạch lĩnh vực tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 Quốc Hội khóa XIV về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền, đưa thông tin pháp luật tới người dân được xây dựng đa dạng, phong phú. Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố đã đăng tải 1.992 tin, bài phản ánh một số hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của các quận, huyện, sở, ngành; tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19, xây

dựng chuyên mục riêng tuyên truyền về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch; thường xuyên cung cấp thông tin, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống bệnh Covid 19 và các quy định mới, chính sách mới của nhà nước trong thời điểm phòng, chống dịch...

6. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại tiếp tục được lãnh đạo thành phố quan tâm toàn diện

6.1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy, tăng cường tiếp, đối thoại với công dân, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo... không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự.

- Các cơ quan hành chính toàn Thành phố đã tiếp tiếp thường xuyên 12.804 lượt công dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh⁴²; lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 7.060 lượt công dân⁴³, trong đó có 86 lượt đoàn đông người/18 vụ việc; đã tiếp nhận và xử lý 25.421 đơn các loại, gồm: 5.213 đơn khiếu nại; 3.740 đơn tố cáo và 16.468 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện; tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.444 vụ khiếu nại⁴⁴, giải quyết xong 1.246 vụ⁴⁵, đạt 86,2,0%; đã thực hiện 121/200 quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo.

- Thành phố tiếp tục chỉ đạo tập trung rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, trong đó: Cấp Thành phố đã giải quyết 42/97 vụ việc tồn đọng từ cuối năm 2018 và bổ sung thêm 06 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi; Cấp huyện đã giải quyết xong 14/144 vụ việc.

- Các cơ quan hành chính Thành phố đã triển khai 197 cuộc thanh tra (116 cuộc theo kế hoạch và 84 cuộc đột xuất); đã kết luận 127 cuộc tập trung thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực: quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng... Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 7,7 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 12 tập thể và 66 cá nhân. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 45,5 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính, trong đó, cơ quan Thanh tra Thành phố đã triển khai thực hiện 37 cuộc thanh tra (năm 2019 chuyển sang 26 cuộc; triển khai mới 11 cuộc); đã kết luận 21 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 409,3 triệu đồng.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2020 về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 của UBND Thành phố. Đã tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 28/3/2019 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện các kết luận, kiến nghị của Đoàn công tác số 1, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ đạo của Trung ương; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

6.2. An ninh, quốc phòng được giữ vững và tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo

- Công tác quốc phòng địa phương tiếp tục thực hiện tốt, duy trì sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn, ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, cháy nổ; tiếp nhận, vận chuyển, quản lý và bảo đảm cho các công dân thuộc diện phải cách ly để theo dõi các ca bệnh Covid-19. Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; quan tâm tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách. Hoàn thành công tác giao quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu, trong đó 31,7% có trình độ từ Trung cấp trở lên. Tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho gần 9.000 đối tượng 2, 3, 4 và đối tượng 4 mở rộng; tập huấn gần 32.000 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ.

- Lực lượng chức năng đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, 247 lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 201 sự kiện, các đoàn khách quốc tế và sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong dịp cao điểm phòng chống dịch Covid-19... Không để xảy ra khủng bố, phá hoại, phát tờ rơi, truyền đơn, khẩu hiệu phản động; không để xảy ra tập trung đông người tuân hành trái pháp luật.

- Đã triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực. Lực lượng chức năng đã phát hiện 1.352 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 457 vụ), trong đó 21 vụ án đặc biệt nghiêm trọng (tăng 01 vụ so với cùng kỳ); đã điều tra, khám phá 1.099 vụ, 1.906 đối tượng, đạt 81,3%; triệt phá 363 băng nhóm tội phạm hình sự và 14 băng nhóm tội phạm có tổ chức. Đã phát hiện và xử lý 1.637 vụ, 1.713 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế⁴⁶; phát hiện, điều tra khám phá 1.763 vụ, 2.451 đối tượng phạm tội về ma túy⁴⁷; phát hiện, xác minh, điều tra, kiểm tra xử lý 2.888 vụ, 2.921 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường⁴⁸. Hoàn thành chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Triển khai đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Kế hoạch kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Đã xử lý 83.567 trường hợp, tước giấy phép lái xe 4.971 trường hợp, tạm giữ 5.693 phương tiện, phạt tiền 37,7 tỷ đồng. Tai nạn giao thông giảm sâu trên 03 tiêu chí: số vụ lũy kế từ đầu năm là 380 vụ, 166 người chết, 243 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 114 vụ (23,1%), giảm 62 người chết (34,8%), giảm 91 người bị thương (27,2%). Trật tự đô thị và văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực toàn diện.

- Lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) với tổng số trên 17.800 lượt cơ sở; phát hiện và kiến nghị cơ sở khắc phục gần 15.800 tồn tại, thiếu sót; ra quyết định xử phạt hơn 1.100 trường hợp với số tiền phạt trên 7,4 tỷ đồng; kịp thời điều động tổ chức chữa cháy 146 vụ, xử lý 194 vụ chập điện và sự cố; tham gia cứu hộ cứu nạn 61 vụ, cứu được 74 người. Trên địa bàn đã xảy ra 150 vụ cháy (02 vụ lớn, 02 vụ nghiêm trọng, 54 vụ trung bình, 88 vụ nhỏ, 03 vụ cháy rừng), làm 06 người chết, 12 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 2,3 tỷ

đồng, so với cùng kỳ năm 2019: giảm 72 vụ, giảm 06 người chết, giảm 07 người bị thương, giảm hơn 30 tỷ đồng thiệt hại về tài sản.

6.3. Công tác đối ngoại tiếp tục được quan tâm toàn diện

- Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thành phố vẫn duy trì, triển khai chủ động, tích cực các kế hoạch, định hướng hoạt động đối ngoại; kết hợp đối ngoại chính trị, đối ngoại kinh tế, đối ngoại văn hóa, đảm bảo quan hệ với các thủ đô, thành phố, địa phương các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, đối tác hiệu quả, thiết thực, phù hợp với diễn biến dịch; đã chỉ đạo chưa tổ chức đoàn ra của Lãnh đạo Thành phố theo Kế hoạch được duyệt; hoãn tổ chức các hoạt động đối ngoại văn hóa, sự kiện quốc tế trên địa bàn: Giải đua xe Công thức 1 Việt Nam năm 2020 và các sự kiện bên lề (Hội nghị thường niên Liên đoàn Ô tô thể thao thế giới (FiA), Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2020; lùi thời gian tổ chức Hội nghị Thị trường Thủ đô các nước ASEAN lần thứ 8;...

- Thành phố đặc biệt chú ý đến các hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch Covid-19: Tiếp nhận hỗ trợ từ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, Công ty Gen Body Inc. 190.000 bộ xét nghiệm SARS-CoV-2; tiếp nhận 10.000 bộ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Tập đoàn SK (Hàn Quốc) trao tặng và khoảng 500 kg dung dịch khử khuẩn Viral-Oxy do Công ty Watch Water (Đức). Xem xét hỗ trợ tình Luông Phra-băng (Lào) về trang thiết bị y tế; hỗ trợ các thành phố, địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị hợp tác với Hà Nội chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 như Tổ chức Lễ trao tặng vật tư y tế Thành phố Hà Nội tặng Matxcova (Nga), các địa phương của Pháp, New York (Hoa Kỳ),...

- Đã giải quyết việc nhập cảnh, bố trí cách ly và xuất cảnh trước thời hạn kết thúc cách ly đối với cán bộ, viên chức ngoại giao, công dân nước ngoài; Tiếp nhận đề nghị cho phép nhập cảnh đối với nhân sự nước ngoài tham gia các dự án lớn của Thành phố như Dự án Đường sắt đô thị, Dự án điện rác Sóc Sơn. Giải quyết đề nghị của 04 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đưa tin về công tác phòng chống dịch như Hãng thông tấn CAN (Singapore), Hãng thông tấn AP, Báo Financial Times (Anh), BBC (Anh).

- Lãnh đạo Thành phố đã tiếp và làm việc với 24 đoàn khách quốc tế đến chào xã giao, trao đổi hợp tác, tiêu biểu như Ủy viên bang Victoria, Bộ Tài nguyên, Môi trường Nhật Bản, ĐSQ Canada tại Việt Nam, Ngân hàng ADB, World Bank; các Tập đoàn: Sumitomo, AEON, Uniqlo (Nhật Bản); các Công ty: Hi-tech farm, SK, Daewoo (Hàn Quốc), BRG-Sumitomo, Coca-Cola, Công ty Deconta (Đức). Thành phố tiếp tục duy trì tốt vai trò chủ động, tích cực trong các hoạt động của các tổ chức quốc tế liên đô thị như ANMC 21, CityNet, Metropolis, AIMF, Hiệp hội các thành phố lịch sử lâu đời, WeGo, C40, ASEAN.

6.4. Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các đoàn thể

- UBND Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể chính trị, xã hội triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác vận động toàn dân đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch Covid-

19; tặng quà, thăm hỏi gia đình chính sách, đối tượng có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ, Tết.

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã tích cực vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid19 bằng tiền mặt, hàng hóa, máy móc, trang thiết bị y tế với tổng trị giá trên 172 tỷ đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Mặc dù do tác động mạnh của đại dịch Covid-19, nhưng được chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, các khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được dần tháo gỡ, kinh tế từng bước được phục hồi. Kinh tế giảm sâu nhất vào tháng 4/2020 nhưng từ tháng 5, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều tăng cao so với tháng trước. GRDP 6 tháng đầu năm GRDP tăng 3,39%. Thu ngân sách cơ bản được đảm bảo; tổ chức thành công Hội nghị “Hà Nội 2020 – đầu tư và phát triển”, thu hút số dự án, số vốn tăng tương ứng gấp 5 và 11 lần so với Hội nghị xúc tiến đầu tư 2016. Cung ứng hàng hóa ổn định trong dịp Tết cũng như giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống Covid-19; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát; quản lý đô thị được đẩy mạnh; công tác chiếu sáng, chỉnh trang đường phố tiếp tục được đổi mới; cung cấp nước sạch, thoát nước và vệ sinh môi trường được duy trì, nâng cao chất lượng; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo; huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng trong công tác chăm lo cho gia đình chính sách; công tác giảm nghèo được sự quan tâm của cả chính quyền và cộng đồng; tiếp tục duy trì các hoạt động văn hoá, giáo dục. Khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số **khó khăn, tồn tại** cần được quan tâm khắc phục:

1) Kinh tế duy trì tăng trưởng, tuy nhiên đạt thấp hơn so với cùng kỳ do tác động của dịch Covid-19, tạo áp lực lớn đối với các cân đối lớn và hoàn thành mục tiêu phát triển KTXH năm 2020.

2) Số lao động được giải quyết việc làm giảm, thất nghiệp gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

3) Công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước chưa đáp ứng tiến độ đề ra.

4) Công tác quản lý, đơn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách được tích cực triển khai, tuy nhiên nợ đọng ngân sách vẫn còn lớn.

5) Chỉ số giá được kiểm soát nhưng tiềm ẩn tăng cao ở nhóm hàng thực phẩm.

6) Chỉ số SIPAS và PAPI còn ở mức thấp.

7) Tỷ lệ cấp đất dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra.

8) Tỷ lệ giải ngân có chuyển biến so với cùng kỳ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

9) Các hoạt động văn hóa, xã hội bị dừng trong thời gian dài do thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

10) Tình hình tội phạm chuyển biến tích cực song vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Số vụ vi phạm về ma túy, môi trường vẫn cao; nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn, nhất là thời gian nắng nóng cao điểm.

PHẦN II

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Tình hình thế giới, khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng và gây ra những hậu quả nặng nề. Nhiều tổ chức quốc tế đánh giá kinh tế thế giới sẽ suy thoái nghiêm trọng, vượt xa khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009⁴⁹. Các trật tự và cấu trúc địa chính trị, kinh tế, xã hội thế giới, khu vực đang thay đổi với sự hình thành nhận thức mới, xu hướng mới và động lực tăng trưởng mới. Động thái rõ nhất là các công ty lớn của Mỹ và của nhiều quốc gia đang cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đảm bảo an toàn nguồn cung, duy trì chuỗi sản xuất thông suốt. So với thời điểm cuối năm 2019, bối cảnh tình hình đã thay đổi rất lớn, khó khăn hơn nhiều. Căn cứ dự báo tình hình quốc tế, kịch bản tăng trưởng của cả nước và tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, Thành phố dự báo và xây dựng các kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để chỉ đạo, điều hành phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất so với Kế hoạch năm 2020 như sau:

(1) Kịch bản 1: Tăng trưởng Quý III đạt 7,8%, Quý IV đạt 8,4%, tính chung 6 tháng tăng 8,14% và dự báo cả năm đạt 5,9% (tăng gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng cả nước từ 4,4-5,2%).

(2) Kịch bản 2: Tăng trưởng Quý III đạt 6,9%, Quý IV đạt 7,4%, tính chung 6 tháng tăng 7,16% và dự báo cả năm đạt 5,4% (tăng gấp 1,3 lần kịch bản tăng trưởng cả nước từ 3,6-4,4%).

Thành công của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng trong việc khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19 và nhanh chóng thiết lập “*trạng thái bình thường mới*” đã tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân Thủ đô, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Trong 06 tháng cuối năm 2020 và thời gian tới, cùng với việc làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, Thành phố triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phục hồi và phát triển KTXH; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, chuyển hướng và tổ chức lại các hoạt động kinh tế; tận dụng cơ hội chuyển hướng đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài; đa dạng hóa sản phẩm gắn với nâng cao sức cạnh tranh, phát triển thị trường, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị thị trường trong nước và nước ngoài.

1. Về chỉ đạo điều hành

- Triển khai tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ Thành phố. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chương trình làm việc của Thành ủy và HĐND Thành phố.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

- Triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế và Thông báo kết luận số 175/TB-VPCP tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo Thành phố Hà Nội. Tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 07/CTr-UBND của UBND Thành phố; 05 nhóm nhiệm vụ tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo

an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của dịch bệnh Covid-19 tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ đề năm 2020 “*Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp*”; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian các thủ tục nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhất là các thủ tục hành chính liên thông, rút gọn đầu mối, rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; Cải thiện các chỉ tiêu thành phần còn thấp, nâng cao các chỉ số SIPAS, PAPI.

- Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và 5 năm 2021-2025; xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định cho thời kỳ ổn định ngân sách mới giai đoạn 2021-2025.

2. Về phục hồi và phát triển kinh tế

- Tích cực và chủ động hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, đối thoại và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử. Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp. Tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu. Tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư, chú trọng các dự án lớn để tập trung hoàn thành thủ tục đẩy nhanh tiến độ cấp phép và triển khai thực hiện dự án. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Triển khai thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Hà Nội 2020 – hợp tác và phát triển”.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), trọng tâm là các chỉ số giảm hạng, còn thấp như: “Chi phí gia nhập thị trường”, “Cạnh tranh bình đẳng”, “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”.

- Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch. Tạo mọi điều kiện về thủ tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp đã được duyệt, sớm có mặt bằng thu hút doanh nghiệp trong nước và đón làn sóng đầu tư nước ngoài vào sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Xây dựng và tổ chức hiệu quả các chương trình lớn về kích cầu tiêu dùng nội địa: Hội chợ vàng hàng xuất khẩu Việt Nam; Hội chợ đặc sản vùng miền; Hội chợ hàng hóa vì người tiêu dùng;...

- Đẩy mạnh hợp tác toàn diện, mở rộng không gian liên kết kinh tế vùng; Thực hiện tốt việc kết nối cung - cầu hàng hóa; Xây dựng và tổ chức hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, xúc tiến du lịch; phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp về du lịch, các địa phương xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới về du lịch, về hình ảnh Thành phố Hà Nội thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, tập trung chuẩn bị đủ con giống, thức ăn chăn nuôi, đẩy mạnh tái đàn lợn, phấn đấu đạt 1,8 triệu con. Thực hiện

tốt việc kết nối cung, cầu, ổn định nguồn cung thịt lợn và các loại thực phẩm thay thế. Rà soát tình hình sử dụng đất nông nghiệp, đẩy mạnh nuôi trồng các cây, con ngắn ngày, hạn chế tối đa để đất hoang góp phần đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm. Thu hoạch vụ xuân nhanh, gọn và phân đấu gieo cấy hết diện tích vụ mùa (89.500 ha), diện tích cây vụ đông 45.000 ha; có thêm 07 sản phẩm OCOP.

- Rà soát, kiểm tra, xây dựng và thực hiện hiệu quả các kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020, đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn đê điều, tiêu thoát nước, phòng chống lụt, bão. Tăng cường phòng, chống bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi.

- Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, phân đấu hoàn thành chỉ tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu ngân sách, thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; khai thác các khoản thu, nhất là từ đất và đấu giá đất, tiền thuê đất nộp một lần. Chỉ đạo chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; rà soát từng dự án đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân, tạo vốn thực hiện kích thích phát triển KTXH, trong đó đặc biệt chú trọng các dự án khởi công, hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc.

3. Tăng cường chất lượng, hiệu quả quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường

- Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành các quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, các trung tâm đô thị lớn; khớp nối đồng bộ quy hoạch khu vực nông thôn và khu vực đô thị; xây dựng bổ sung các quy chế, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các khu vực hành lang xanh, vành đai xanh.

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, nhất là các tuyến đường sắt, đường vành đai, các công trình thủy lợi trọng yếu đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ. Phối hợp tốt với Bộ Giao thông vận tải để đưa vào vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thực hiện theo tiến độ các nội dung Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp tục trồng cây tạo cảnh quan, không gian ven các trục đường quan trọng, quốc lộ, tỉnh lộ, các nút đảo giao thông; nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Triển khai thực hiện kế hoạch đợt 5 về hạ ngầm đường dây trên các tuyến phố, lập danh mục các tuyến hạ ngầm đợt 6 (năm 2020).

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới; đồng thời giải quyết dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng đã phát hiện.

- Rà soát, tổ chức tổng kết Kế hoạch phát triển nhà ở của Thành phố giai đoạn 2016-2020. Hoàn chỉnh Đề án cải tạo xây dựng mới chung cư cũ.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch trên địa bàn, bao gồm các dự án cấp nguồn và các dự án xã hội hóa cấp nước sạch khu vực nông thôn.

- Đẩy nhanh tiến độ, phân đầu hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp trước tháng 9/2020. Đôn đốc các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo tiến độ đã cam kết; xây dựng trạm trung chuyển tạm thời, tái chế chất thải rắn xây dựng trên địa bàn các huyện. Thường xuyên kiểm tra công tác vận hành Khu xử lý Nam Sơn, Sóc Sơn và Khu xử lý Sơn Tây, Ba Vì. Tiếp tục xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ, ao; tăng cường năng lực quan trắc môi trường tự động; tuyên truyền, vận động loại bỏ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh; giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm. Triển khai hiệu quả Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

- Tăng cường quản lý đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Đôn đốc hoàn thành giao đất dịch vụ cho các hộ đủ điều kiện. Giải quyết dứt điểm về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc của cá nhân, hộ gia đình; cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất, đôn đốc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Quản lý tốt các bến, bãi khai thác cát, sỏi; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 điểm mỏ đã được duyệt.

4. Đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học

4.1. Văn hóa, thể thao

- Tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố. Triển khai công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến, trọng tâm là 150 di tích đã xếp hạng, di tích cách mạng kháng chiến có giá trị tiêu biểu xuống cấp nặng tại 22 quận, huyện, thị xã.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong “*trạng thái bình thường mới*” góp phần kích cầu du lịch; Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội; 75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9; 60 năm Hà Nội - Huế - Sài Gòn; 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; các hoạt động năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN;... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cam kết với UNESCO khi tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo. Triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô.

- Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá; xây dựng một số mô hình điểm về các danh hiệu: Làng, tổ dân phố văn hoá; xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Sửa đổi Quy chế quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các lớp hướng dẫn bơi, cứu hộ cho thanh thiếu niên dịp nghỉ hè.

4.2. Thông tin, truyền thông

- Tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hà Nội thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền, thông

tin báo điện tử, mạng xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh và dư luận quan tâm. Thực hiện tốt “Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025”. Chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2020 và Hội sách Hà Nội 2020.

- Tiếp tục xây dựng hạ tầng viễn thông, Trung tâm điều hành thông minh, các trạm BTS thân thiện môi trường; thực hiện chuyển đổi giao thức liên mạng thế hệ 6 (IPv6) cho cơ quan nhà nước; đẩy mạnh lắp đặt wifi công cộng phục vụ thu hút du lịch và phát triển KTXH; tăng tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

4.3. Giáo dục và đào tạo

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hệ thống trường học; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới và công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm 2020. Đảm bảo an ninh, an toàn trường học; thực hiện tốt việc phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho học sinh, rà soát, cắt tỉa cây xanh trong trường học.

- Đảm bảo chương trình học; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh các lớp đầu cấp; tiếp tục thực hiện các dịch vụ trực tuyến trong công tác tuyển sinh đầu cấp và tuyển sinh vào lớp 10. Tổ chức tổng kết năm học và khai giảng năm học mới 2020-2021. Triển khai tốt bộ chương trình sách giáo khoa mới. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo.

4.4. Khoa học công nghệ

Nâng cao chất lượng tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Rà soát, hoàn thiện và ban hành mới các văn bản: Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện các đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020”, “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025”. Hoàn thành Đề án thiết lập sàn giao dịch công nghệ và thiết bị nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức hiệu quả các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Triển lãm, hội nghị, hội thảo, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị chuyên ngành nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

5. Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

5.1. Thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19; cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND Thành phố. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, Đề án tổ chức và hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, đào tạo lại cho lao

động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả hoạt động của 5 sản giao dịch việc làm và 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh.

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ giảm nợ bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ, phát triển triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; các giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội.

5.2. Đảm bảo tốt các điều kiện khám chữa bệnh cả về chất lượng và quy mô, chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; chủ động phòng chống dịch bệnh; kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm soát dịch bệnh mùa hè, nhất là sốt xuất huyết, không để bùng phát, nhất là trong thời gian chuyển mùa, nắng nóng hoặc mưa lũ.

- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chú trọng phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện...

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy vai trò của các cơ quan giám sát trong phòng chống tham nhũng, lãng phí

- Tiếp tục rà soát, chức năng nhiệm vụ, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Thành phố; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; tập trung cải thiện các chỉ tiêu thành phần các chỉ số SIPAS, PAPI.

- Rà soát, sửa đổi Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.

- Tổ chức thi tuyển viên chức giáo dục các quận, huyện, thị xã năm 2020; Thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020.

- Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu kiện tập trung đông người tiềm ẩn mất an ninh, trật tự, đặc biệt tập trung rà soát, giải quyết 62 vụ việc tồn đọng thuộc danh sách theo dõi của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực.

- Thực hiện tốt chính sách dân tộc và Kế hoạch phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc miền núi. Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín

ngưỡng, các chức sắc, nhà tu hành thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội

- Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố. Tổ chức hiệu quả các đợt tấn công, chấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, tin dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm môi trường... Đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng. Tiếp tục thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng thường xuyên; củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; giáo dục quốc phòng, an ninh.

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ; lập phương án thoát nạn khi xảy ra cháy tới từng hộ dân. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong các đám cháy.

8. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thành phố Hà Nội với bạn bè quốc tế; nêu bật hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón làn sóng thu hút đầu tư nước ngoài. Triển khai thực hiện các nội dung hiệp định CPTPP, EVFTA, EVIPA.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong những vấn đề liên quan thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố.

9. Tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP UBND TP: CVP, các PCVP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KT.

162

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Chung

CHÚ THÍCH

- ¹ Với Bộ Thông tin và Truyền thông để trao đổi, thống nhất các nội dung liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông; Bộ Giao thông vận tải để đưa vào vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng vận động viên, huấn luyện viên và điều chỉnh, bổ sung địa điểm tổ chức một số hoạt động, môn thi đấu phục vụ SEA Games 31 và Para Games 11 tại Việt Nam năm 2021:...
- ² Điều tra, xác minh các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh; Giám sát hành khách nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Nội Bài; Tổ chức tiếp nhận cách ly tại các khu cách ly tập trung và tại các khách sạn; Điều trị và cách ly tập trung tại bệnh viện; Tổ chức tiếp nhận thông tin dịch bệnh 24/24 qua đường dây nóng của Ngành Y tế; Các đội phản ứng nhanh của các bệnh viện và các Trung tâm y tế sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay khi được điều động; Đảm bảo công khai minh bạch thông tin về dịch bệnh; Đáp ứng cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, đảm bảo nguồn dự phòng sẵn sàng trong mọi tình huống không để xảy ra thiếu nguồn cung...
- ³ Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.951 nghìn tỷ đồng chiếm 89,8% và tăng 3,1% so với thời điểm kết thúc năm 2019; dư nợ ngắn hạn tăng 3,6%; dư nợ trung và dài hạn tăng 2,7%; dư nợ VND tăng 3,5%; dư nợ ngoại tệ tăng 0,2%.
- ⁴ Tổng giá trị hàng hoá các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đã cung ứng cho thị trường Tết đạt gần 31.2 nghìn tỷ đồng tăng khoảng 7% so với Tết 2019; trong suốt thời gian nghỉ Tết, duy trì hoạt động của 1.153 điểm bán các mặt hàng thiết yếu và cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tổ chức thành công Hội chợ nông sản thực phẩm Tết của Thành phố tại Công viên Thống nhất với 260 gian hàng; Vận động các doanh nghiệp tổ chức được 108 chuyến bán hàng lưu động trong tháng 12/2019 và tháng 01/2020 về các huyện, thị xã, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thành phố; Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển 20 điểm bán hàng trong tháng 01/2020 phục vụ nhân dân trong dịp Tết; Phối hợp với các tỉnh tổ chức thành công 06 tuần hàng trái cây, nông sản của các tỉnh tại Hà Nội trong dịp Tết; Phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức 51 điểm chợ hoa Xuân phục vụ nhu cầu mua bán, vui chơi của nhân dân Thủ đô (32 địa điểm nội thành, 19 địa điểm ngoại thành)
- ⁵ Gồm: 15 chợ hạng 1, chiếm 3,3%; 57 chợ hạng 2, chiếm 12,53%; 352 chợ hạng 3, chiếm 77,36%; 06 chợ đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị phân hạng, chiếm 1,32%, 25 chợ đề nghị không phân hạng do thuộc diện di dời, giải tỏa để thực hiện các dự án khác, một số chợ nằm trên đất ngoài đê, đất cây xanh...chiếm 5,49%.
- ⁶ Từ tháng 3/2020 đến nay, khách nước ngoài đến Hà Nội cơ bản là khách công vụ, ngoại giao, người lao động nước ngoài.
- ⁷ Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.
- ⁸ Triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bổ trí kinh phí hỗ trợ các đối tượng được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 37/NQ-CP và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
- ⁹ Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019-2020. Thành phố thực hiện cổ phần hóa 13 doanh nghiệp.
- ¹⁰ Lực lượng Thanh tra giao thông đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 6.633 trường hợp, phạt tiền 18.406.030.000 đồng, tạm giữ 68 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 638 trường hợp, tước phù hiệu 125 phương tiện, tước tem kiểm định ATKKT & BVMT 31 xe ô tô tải
- ¹¹ Giải quyết tháo gỡ khó khăn cho các dự án: Liên danh Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông và Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà đề nghị được gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước sạch liên xã Bình Minh, Thanh Cao, Thanh Mai huyện Thanh Oai; Dự án cấp nước sạch cho 11 xã của huyện Quốc Oai lấy từ nguồn nước sạch sông Đà; Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước cho 28 đơn vị hành chính (bao gồm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp) huyện Phú Xuyên và vùng lân cận Thành phố. Tổ chức thẩm định Dự án xây dựng nhà máy nước sạch công suất 25.000m³/ngđ, mạng lưới cấp nước sạch cho 11 xã thuộc huyện Phúc Thọ, 3 xã thuộc huyện Đan

Phượng và thay đổi nguồn nước từ nước ngầm sang nước mặt để cấp nước sạch cho thị trấn Phùng. 2 xã thuộc huyện Đan Phượng.

- ¹² 11 CCN: Trường An, La Phù, Lai Xá (Kim Chung), Lại Yên (Hoài Đức); Biên Giang (Hà Đông); Tân Hội (Đan Phượng); Câu Nậu, Bình Phú I, Kim Quan (Thạch Thất); Bích Hòa (Thanh Oai); Vạn Điểm (Thường Tín). 04 CCN: Đan Phượng, Sông Cùng (Đan Phượng); Thanh Thùy (Thanh Oai) và CCN Chàng Sơn (Thạch Thất). 02 CCN không còn phù hợp quy hoạch: CCN Chuyên Mỹ (Phú Xuyên) và CCN Yên Sơn (Quốc Oai).
- ¹³ Các huyện: Quốc Oai, Thanh Oai, Đan Phượng, Hoài Đức, Phú Xuyên, Thường Tín, Ba Vì.
- ¹⁴ Cụ thể tại các dự án: Đối với diện tích thương mại dịch vụ Tòa nhà The Van Phu – Victoria, quận Hà Đông; The Pride, phường La Khê, quận Hà Đông; Home City 177 Trung Kính, quận Cầu Giấy; Đã giải quyết kiến nghị của Ban quản trị nhà chung cư: 196, phường Láng Hạ, quận Đống Đa; 54 Hạ Đình, quận Thanh Xuân; M5 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa; 120 Quang Trung, quận Hà Đông; GREEN LIFE TOWER; Tòa B Hòa Bình Green City, 505 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; Meco Complex ngõ 102 Trường Chinh, quận Đống Đa; Chelsea Park, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; 229 Phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng; Chung cư đô thị kiểu mẫu “Bắc Linh Đàm”, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; chung cư 27 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy; CT7A, CT7B KĐT Văn Quán – Yên Phúc, quận Hà Đông.
- ¹⁵ Các vị trí do Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc sở hữu nhà nước tại: 15B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm; 32 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm; 8 Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng; 240 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm; 18C Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng; nhà A khu 7,2ha Vĩnh Phúc, quận Ba Đình; nhà số 43+51 phố Lò Đúc và 80 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; 66 Hàng Bò, quận Hoàn Kiếm; 117 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm; 35 Hai Bà Trưng; 160 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa; 265 Khâm Thiên, quận Đống Đa; 46 Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm; 71 Hàng Bò, quận Hoàn Kiếm; 14 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm; 7 Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm; 46 Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm.
- ¹⁶ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố; Triển khai nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/6/2017 về khắc phục các tồn tại, hạn chế: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường Thành phố; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/7/2017 về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 228/KH-UBND thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu.
- ¹⁷ Gồm 02 xã của huyện Gia Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã của huyện Phú Xuyên: 01 xã của huyện Sóc Sơn.
- ¹⁸ Đến hết tháng 5/2020: đạt 1.501/1.659 thủ tục hành chính, tỷ lệ 91% trong đó: 1.113 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 388 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Hiện nay toàn Thành phố có 1.808 thủ tục hành chính nhưng 149 thủ tục chưa đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
- ¹⁹ Trong đó: (1) Mầm non: Toàn ngành tỷ lệ 44,3%, trong đó công lập 61,5%. (2) Tiểu học: Toàn ngành tỷ lệ 72,7%, trong đó công lập 77,2%. (3) THCS: Toàn ngành tỷ lệ 76,4%, trong đó công lập 79,4%. (4) THPT: Toàn ngành tỷ lệ 36,7%, trong đó công lập 65,5%.
- ²⁰ Trong đó, tuyển huyện, tuyển xã kiểm tra 37.175 lượt cơ sở, tuyển TP kiểm tra 105 lượt cơ sở.
- ²¹ Cùng kỳ năm 2019 kiểm tra 59.520 lượt cơ sở, xử phạt 1.580 cơ sở với số tiền phạt hơn 6 tỷ đồng. Số lượng lượt kiểm tra ATTP và xử phạt vi phạm ATTP 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019 là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng cửa, hạn chế kinh doanh.
- ²² Thống kê 6 tháng đầu năm ước thực hiện: Số lượt người khám bệnh: 2.573.014 (giảm 22,82% so 6 tháng đầu năm 2019); Số người điều trị nội trú: 209.705 (giảm 45,68% so 6 tháng đầu năm 2019); Số người điều trị ngoại trú: 603.890 (so 6 tháng đầu năm 2019 là 609.712); Công suất sử dụng giường bệnh (KH): 74,13% (6 tháng đầu năm 2019 là 116%); Công suất sử dụng giường bệnh (TK): 60,53% (6 tháng đầu năm 2019 là 97%); Ngày điều trị trung bình: 6,5 (6 tháng đầu năm 2019 là 6,9 ngày).
- ²³ Tổng số bác sỹ hiện có 11.242 (= 4.883+124+4.535+1.700) người, gồm: Số bác sỹ trong các cơ sở y tế công lập: 4.883 người (trong chỉ tiêu biên chế: 3.289 người, HĐLĐ: 1.594 người); Số bác sỹ của

khối Phòng Y tế, các trường cao đẳng y dược Hà Nội, Hà Đông: 124 người; Số bác sỹ trong các cơ sở y tế tư nhân: 4.535 người (39 Bệnh viện: 1.465 người, 3.835 PKĐK, CK, YHCT: 3.070 người); Số bác sỹ của các Bệnh viện Trung ương phục vụ trên địa bàn Hà Nội khoảng 20%, tương đương khoảng 1.700 người. Với dân số Hà Nội 8,3 triệu dân; tỉ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 13,5 (11.242/830).

²⁴ Bệnh viện Bắc Thăng Long: 230 giường; Bệnh viện Đức Giang: 150 giường; Bệnh viện Thanh Nhân: 200 giường bệnh; Bệnh viện Hà Đông: 140 giường bệnh; Bệnh viện Đống Đa: 80 giường.

²⁵ Trong đó: 1.346 trường hợp nghi ngờ; 1.571 trường hợp là người tiếp xúc gần; 11 trường hợp ca bệnh xác định được phát hiện khi cách ly tại bệnh viện

²⁶ Riêng trong tháng 4 và tháng 5 đã tiếp nhận và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 11.576 người với số tiền hỗ trợ 254,2 tỷ đồng.

²⁷ Do tác động của dịch Covid-19, đến nay tuyển sinh đào tạo nghề được 28.554/210.000 người, đạt 13,6% kế hoạch, trong đó: trình độ cao đẳng 113 người; trung cấp 183 người; sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng là 28.238 người.

²⁸ Số người tham gia BHYT là 7.011.220 người, tăng 3,3% tương đương tăng 221.786 người so với cùng kỳ năm 2019; tăng 22.054 người so với tháng 12/2019, đạt 96,6% Kế hoạch.

²⁹ Số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.730.801 người, tăng 3,3% tương đương tăng 54.557 người so với cùng kỳ 2019, giảm 32.232 người so với tháng 12/2019, đạt 90,1% số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, đạt 94,8% Kế hoạch.

³⁰ Số người tham gia BHTN là 1.616.753 người, tăng 3,1% tương đương tăng 48.514 người so với cùng kỳ 2019, giảm 28.555 người so với tháng 12/2019, đạt 91,9% số người thuộc diện tham gia BHTN, đạt 96,7% Kế hoạch.

³¹ Gồm: (1) Chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hoà táng trên địa bàn thành phố Hà Nội; (2) Chính sách quy định về mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính.

³² Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em và bình đẳng giới năm 2020; Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em thuộc Dự án ENHANCE; Kế hoạch tổ chức tọa đàm về giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo quản lý

³³ KH phòng chống mại dâm; KH kiểm tra việc thực hiện pháp luật phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP; KH cai nghiện và quản lý sau cai năm 2020; kiện toàn, bổ sung thành viên Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm TP Hà Nội...

³⁴ Từ đầu năm đến nay, đã cấp 38 giấy phép sử dụng máy X quang trong chẩn đoán y tế, 19 Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ và phê duyệt 15 kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở. Thực hiện kiểm định 2.644 dịch vụ, gồm: 2507 công tơ điện; 12 áp kế; 29 chiếc cân, quả cân; 36 huyết áp kế; 40 nhiệt kế; 20 cột đo xăng dầu.

³⁵ Như: Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội và Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất; Mô hình tổ chức bộ máy và định biên nhân sự Xí nghiệp vận hành Tuyến Đường sắt đô thị, đoạn Nhôn - ga Hà Nội; Quy chế đánh giá hoạt động của Kiểm soát viên của Tổng Công ty, Công ty mẹ - Công ty con, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ thuộc UBND thành phố Hà Nội; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội ; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ ; Giải thể Chi nhánh số 8 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội; Thành lập Cơ sở Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế thuộc Cơ sở Cai nghiện ma túy số 6 Hà Nội trực thuộc Sở LĐTBXH ; Giải thể cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone (Cơ sở điều trị Methadone) thuộc Bệnh viện 09 trực thuộc Sở y tế; Thành lập Bệnh viện dã chiến Mê Linh trực thuộc Sở Y tế; Thành lập Trung tâm Hợp tác Đào tạo và Phát triển Nhân lực thuộc Trường CĐ điện tử điện lạnh HN; Đề án thành lập và Đề án xác định vị trí việc làm của Trường THPT Khương Đình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chấm dứt hoạt động của Quỹ bảo trì đường bộ và giải thể Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ ; Đề án sắp xếp BQL dự án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc trên cơ sở sáp nhập BQL dự án quy hoạch kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc vào BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp báo cáo UBND Thành phố .

³⁶ Gồm: mầm non: 841, tiểu học: 380, THCS: 807.

- ³⁷ Gồm các đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố năm 2020; Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố trực thuộc Văn phòng UBND Thành phố; Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Cầu Giấy năm 2020; Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020; Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Phú Xuyên năm 2020.
- ³⁸ Đối với quận *Hai Bà Trưng*: Sáp nhập phường Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, một phần diện tích và dân số của phường Ngô Thị Nhậm để thành lập phường Nguyễn Du mới; sáp nhập phần diện tích và dân số còn lại của phường Ngô Thị Nhậm với phường Phạm Đình Hồ để thành lập phường Phạm Đình Hồ mới. Đối với huyện *Phúc Thọ*: Sáp nhập xã Cẩm Đình với xã Xuân Phú để thành lập xã Xuân Đình; sáp nhập xã Phương Độ với xã Sen Chiểu để thành lập xã Sen Phương. Đối với huyện *Phù Xuyên*: Sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân để thành lập xã Nam Tiến.
- ³⁹ Tại các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên, Ứng Hòa. Theo đó có 1407 thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, gồm 04 thôn, 1403 tổ dân phố. Số lượng thôn, tổ dân phố giảm sau khi sáp nhập là 2519 thôn, tổ dân phố (4 thôn, 2515 tổ dân phố) và đổi tên 226 tổ dân phố. Sau 02 Nghị quyết của HĐND, toàn Thành phố hiện có 5.260 thôn, tổ dân phố (giảm 2.708 thôn, tổ dân phố so với trước khi sáp nhập, giảm 34%).
- ⁴⁰ Gồm: Cờ thi đua chính phủ: 20 tập thể; Huân chương các loại: 14 tập thể, 07 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 02 tập thể, 04 cá nhân.
- ⁴¹ Gồm:
- Khen thưởng tổng kết công tác năm 2019: 2050 tập thể, cá nhân; Cờ Thi đua Thành phố: 528 tập thể; Tập thể lao động xuất sắc: 597 tập thể; Bằng khen Thành phố: 925 tập thể, 772 cá nhân;
 - Khen thưởng chuyên đề 1762 tập thể, cá nhân; Bằng khen Thành phố: 1038 tập thể, 724 cá nhân; Khen thưởng Chiến sỹ thi đua Thành phố: 34 cá nhân
 - Khen thưởng khác 185 danh hiệu: Danh hiệu "Vi sự nghiệp xây dựng Thủ đô": 06; Danh hiệu "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu Thành phố: 174; Gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn: 05
- ⁴² Gồm: cấp Thành phố tiếp 2.811 lượt người; cấp huyện tiếp 5.147 lượt người; cấp xã tiếp 3.770 lượt người; cấp sở, ngành tiếp 1.076 lượt người
- ⁴³ Thành phố tiếp: 209 lượt; cấp huyện tiếp 3.693 lượt; cấp xã tiếp 2.968 lượt; sở ngành tiếp 190 lượt.
- ⁴⁴ Cấp xã: 113 vụ; cấp huyện: 1.020 vụ; cấp sở: 27 vụ; cấp Thành phố: 284 vụ.
- ⁴⁵ Cấp xã: 76 vụ; cấp huyện: 940 vụ; cấp sở: 20 vụ; cấp Thành phố: 210 vụ.
- ⁴⁶ Đã khởi tố 154 vụ, 193 bị can; xử lý hành chính 1.203 vụ, 1.206 đối tượng. Thu ngân sách nhà nước trên 340,8 tỷ đồng; trị giá hàng hóa tạm giữ trên 36 tỷ đồng.
- ⁴⁷ Khởi tố 1.632 vụ, 1.934 bị can; thu giữ hơn 11,7 kg Hêrôin, 31,66 kg ma tuý tổng hợp, 43,3 kg cần sa...
- ⁴⁸ Đã chuyển cơ quan điều tra 48 vụ, 59 đối tượng, phạt hành tiền trên 14,4 tỷ đồng.
- ⁴⁹ IMF dự báo kinh tế thế giới năm 2020 tăng trưởng âm 3% (-3%), trong đó Mỹ là -6,1%; Trung Quốc là 1,2% (riêng quý I giảm 6,8%); khu vực đồng Euro là -7,5%; Nhật là -5,2%; trong khu vực ASEAN, Singapore là -3,5%, Thái Lan là -6,7%, Malaysia là -1,7%, Indonesia là 0,5%, Việt Nam là 2,7% (cao nhất khu vực). Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo thương mại toàn cầu giảm từ 13-32%; dòng vốn FDI toàn cầu dự báo sụt giảm 30-40%. Giá dầu thế giới giảm sâu, có thời điểm giảm xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử và biến động rất mạnh trong thời gian gần đây.

PHỤ LỤC 1

Đánh giá bổ sung các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019

(Kèm theo Báo cáo số 172 /BC-UBND ngày 29 / 6/2020 của UBND Thành phố)

| T | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2019 | Đã báo cáo | Cập nhật kết quả | Đánh giá |
|----------|--|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| A | NHÓM CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP | | | | | |
| 1 | Tốc độ tăng GRDP (cách tính mới) | % | 7,4-7,6 | 7.62 | 7.63 | Vượt KH |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | | |
| | - Dịch vụ | % | 7,1-7,3 | 7.53 | 7.44 | |
| | - Thuế nhập khẩu và thuế sản phẩm trừ trợ cấp | % | 8,3-8,4 | 5.22 | 5.67 | |
| | - Công nghiệp và xây dựng | % | 8,5-8,7 | 10.09 | 10.12 | |
| | + Công nghiệp | % | 8,6-8,8 | 9.0 | 9.0 | |
| | + Xây dựng | % | 8,3-8,5 | 12.0 | 12.0 | |
| | - Nông, nghiệp nghiệp và thủy sản | % | 2,5-3,0 | -0.54 | -0.37 | |
| 2 | GRDP/người (giá hiện hành) | Triệu đồng | 118-120 | 120.1 | 119.65 | Hoàn thành KH |
| 3 | Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội | % | 10,5-11,0 | 12.9 | 13.52 | Vượt KH |
| 4 | Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu | % | 7,5-8,0 | 25.8 | 12.84 | Vượt KH |
| B | NHÓM CHỈ TIÊU XÃ HỘI | | | | | |
| 5 | Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước | ‰ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hoàn thành KH |
| 6 | Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hoàn thành KH |
| 7 | Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Hoàn thành KH |
| 8 | Duy trì tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế | % | 100 | 100 | 100 | Hoàn thành KH |
| 9 | Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế | % | 88.2 | 88.2 | 88.2 | Hoàn thành KH |
| 10 | Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp | | | | | |
| | +Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc | % | 90 | 90.0 | 90 | Hoàn thành KH |
| | +Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp | % | 90 | 92.1 | 92.1 | Vượt KH |
| 11 | Tốc độ tăng đối tượng giam gia BHXH tự nguyện | | 30 | 35.8 | 35.8 | Vượt KH |
| 12 | Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước | % | 0.3 | 0.74 | 0.74 | Vượt KH |
| 13 | Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị | % | < 4 | 2.1 | 2.1 | Hoàn thành KH |

| T | Tên chỉ tiêu | Đơn vị tính | KH 2019 | Đã báo cáo | Cập nhật kết quả | Đánh giá |
|---|---|-------------|---------|------------|------------------|------------------|
| 14 | Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo | % | 67.5 | 67.5 | 67.5 | Hoàn thành KH |
| 15 | Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm | Trường | 100 | 100 | 121 | Vượt KH |
| 16 | Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" | % | 87.5 | 87.5 | 87.5 | Hoàn thành KH |
| 17 | Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa" | % | 61.0 | 61.0 | 61.0 | Hoàn thành KH |
| 18 | Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" | % | 71.5 | 71.5 | 71.5 | Hoàn thành KH |
| C NHÓM CHỈ TIÊU ĐÔ THỊ, MÔI TRƯỜNG | | | | | | |
| 19 | Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch | % | | | | |
| | <i>Trong đó: + Khu vực đô thị</i> | % | 100 | 100 | 100 | Hoàn thành KH |
| | <i>+ Khu vực nông thôn</i> | % | 69 | 75 | 75 | Vượt KH |
| 20 | Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày | | | | | |
| | <i>Trong đó: + Khu vực đô thị</i> | % | > 98 | 100 | 100 | Hoàn thành KH |
| | <i>+ Khu vực nông thôn</i> | % | 90 | 90 | 90 | Hoàn thành KH |
| 21 | Tỷ lệ CCN có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | | | | | |
| | <i>- Đối với CCN xây dựng mới</i> | % | 100 | 100 | 100 | Hoàn thành KH |
| | <i>- Đối với CCN đã đi vào hoạt động</i> | % | 100 | 60.5 | 60.5 | Không hoàn thành |
| 22 | Số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM tăng thêm | Xã | 30 | 30 | 31 | Vượt KH |

PHỤ LỤC 2
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020
(Kèm theo Báo cáo số **172** /BC-UBND ngày **29** /6/2020 của UBND Thành phố)

| T T | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | 6 tháng 2019 | Kế hoạch Năm 2020 | UTH 6 tháng 2020 | Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm | Ghi chú |
|----------|--|-------------|--------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| A | NHÓM CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP | | | | | | |
| 1 | Tốc độ tăng GRDP (cách tính mới) | % | 7.12 | > 7,5 | 3.39 | 7,16-8,14 | Theo kịch bản tăng trưởng Quý III, IV |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | | | |
| | - Dịch vụ | % | 7.16 | > 6,8 | 2.59 | 6,97-7,62 | |
| | - Thuế nhập khẩu và thuế sản phẩm trừ trợ cấp | % | 5.95 | > 8,1 | 3.91 | 5,18-6,21 | |
| | - Công nghiệp và xây dựng | % | 8.63 | > 9,1 | 5.94 | 8,49-10,33 | |
| | + Công nghiệp | % | 7.52 | > 8,0 | 5.62 | 7,41-8,58 | |
| | + Xây dựng | % | 10.76 | > 11,6 | 6.54 | 10,19-13,09 | |
| | - Nông, nghiệp nghiệp và thủy sản | % | 1.15 | > 3,0 | 1.61 | 6,89-7,21 | |
| 2 | GRDP/người (giá hiện hành) | Triệu đồng | | > 126 | | | |
| 3 | Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển | % | 12.02 | > 10,5 | 5,9 | > 13,1 | |
| 4 | Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu | % | 6.0 | > 8,0 | -6.7 | > 22,3 | |
| B | NHÓM CHỈ TIÊU XÃ HỘI | | | | | | |
| 5 | Giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước | ‰ | | 0.1 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| 6 | Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước | % | | 0.1 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| 7 | Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng so với năm trước | % | | 0.1 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| 8 | Duy trì tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế | % | | 100 | 100 | | |
| 9 | Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế | % | 87.2 | 90.1 | 88.5 | | |
| 10 | Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp | | | | | | |
| | + Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc | % | 86.3 | 95.0 | 90.1 | | |
| | + Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp | % | 92.6 | 95.0 | 91.9 | | |
| 11 | Tốc độ tăng đối tượng giam gia-BHXXH tự nguyện | | 11.2 | 30.0 | 4.5 | | |
| 12 | Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm trước | % | | 0,42 (Không còn hộ nghèo) | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| 13 | Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị | % | | < 4 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| 14 | Tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo | % | | 70.2 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| 15 | Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm | Trường | | 104 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| 16 | Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" | % | | 88.0 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |

| T | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | 6 tháng 2019 | Kế hoạch Năm 2020 | UỶ TH 6 tháng 2020 | Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm | Ghi chú |
|---|---|-------------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 17 | Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa" | % | | 62.0 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| 18 | Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" | % | | 72.0 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |
| C NHÓM CHỈ TIÊU ĐÔ THỊ, MÔI TRƯỜNG | | | | | | | |
| 19 | Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch | % | | | | | |
| | <i>Trong đó:</i> + Khu vực đô thị | % | 100 | 100 | 100 | | |
| | + Khu vực nông thôn | % | 57.0 | 100 | 78.0 | | |
| 20 | Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày | | | | | | |
| | <i>Trong đó:</i> + Khu vực đô thị | % | 98 | 100 | 98-100 | | |
| | + Khu vực nông thôn | % | 88-90 | 100 | 90-95 | | |
| 21 | Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng | | | | | | |
| | - Đối với CCN xây dựng mới | % | 100 | 100 | 100 | | |
| | - Đối với CCN đã đi vào hoạt động | % | 60.5 | 100 | 60.5 | | |
| 22 | Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm | Xã | | 15 | | | Chưa đến kỳ đánh giá |

Phụ lục 3: KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG NĂM 2020 VÀ 5 NĂM 2016-2020

(Kèm theo Báo cáo số 142 /BC-UBND ngày 29 / 6/2020 của UBND Thành phố)

I. KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG NĂM 2020 CỦA HÀ NỘI

Trên cơ sở tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, diễn biến dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước; kịch bản tăng trưởng của cả nước; các nỗ lực của Chính phủ và Thành phố nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa đẩy mạnh phát triển KTXH, vừa phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới, kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2020 như sau:

Kịch bản 1: Dịch Covid-19 trên thế giới được khống chế vào giữa quý III/2020. Tại Việt Nam dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt; tháng Sáu và các tháng tiếp theo kinh tế phục hồi nhanh, tăng trưởng mạnh. GRDP quý III tăng 7,83%, quý IV tăng 8,41% và ước tính GRDP năm 2020 **tăng 5,90%**.

Kịch bản 2: Dịch Covid-19 trên thế giới được khống chế vào đầu quý IV/2020. Tại Việt Nam dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt. Tháng Sáu và các tháng tiếp theo kinh tế dần phục hồi đà tăng trưởng. GRDP quý III tăng 6,94%; quý IV tăng 7,35% và ước tính GRDP năm 2020 **tăng 5,38%**.

(Chi tiết kịch bản tăng trưởng xem biểu dưới đây)

Biểu: Kịch bản tăng trưởng năm 2020, %

| TT | Chỉ tiêu | Quý I | Quý II | 6 T | Quý III | Quý IV | 2020 |
|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| I | Tăng trưởng năm 2019 | 6,95 | 7,27 | 7,12 | 7,85 | 8,30 | 7,63 |
| 1 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 3,19 | -0,25 | 1,15 | -4,16 | -0,20 | -0,37 |
| 2 | Công nghiệp, XD | 7,84 | 9,24 | 8,63 | 10,65 | 11,61 | 10,12 |
| | <i>Công nghiệp</i> | 6,96 | 8,02 | 7,52 | 9,65 | 10,65 | 9,03 |
| | <i>Xây dựng</i> | 10,00 | 11,21 | 10,76 | 12,60 | 12,96 | 12,02 |
| 3 | Dịch vụ | 7,10 | 7,21 | 7,16 | 7,59 | 7,80 | 7,44 |
| 4 | Thuế SP trừ trợ cấp SP | 5,79 | 6,11 | 5,95 | 5,38 | 5,36 | 5,67 |
| II | Tăng trưởng năm 2020 | | | | | | |
| | Kịch bản 1: | 3,72 | 3,10 | 3,39 | 7,83 | 8,41 | 5,90 |
| 1 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | -1,17 | 3,57 | 1,61 | 11,20 | 3,80 | 4,18 |
| 2 | Công nghiệp, XD | 6,06 | 5,84 | 5,94 | 9,58 | 10,95 | 8,53 |
| | <i>Công nghiệp</i> | 6,03 | 5,25 | 5,62 | 8,04 | 9,10 | 7,32 |
| | <i>Xây dựng</i> | 6,15 | 6,76 | 6,54 | 12,50 | 13,50 | 10,57 |
| 3 | Dịch vụ | 3,13 | 2,08 | 2,59 | 7,40 | 7,82 | 5,21 |
| 4 | Thuế SP trừ trợ cấp SP | 4,31 | 3,52 | 3,91 | 5,65 | 6,64 | 4,98 |
| | Kịch bản 2: | 3,72 | 3,10 | 3,39 | 6,94 | 7,35 | 5,38 |
| 1 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | -1,17 | 3,57 | 1,61 | 10,75 | 3,60 | 4,04 |
| 2 | Công nghiệp, XD | 6,06 | 5,84 | 5,94 | 7,83 | 9,04 | 7,44 |
| | <i>Công nghiệp</i> | 6,03 | 5,25 | 5,62 | 7,03 | 7,78 | 6,65 |
| | <i>Xây dựng</i> | 6,15 | 6,76 | 6,54 | 9,35 | 10,76 | 8,78 |
| 3 | Dịch vụ | 3,13 | 2,08 | 2,59 | 6,79 | 7,12 | 4,87 |
| 4 | Thuế SP trừ trợ cấp SP | 4,31 | 3,52 | 3,91 | 4,96 | 5,35 | 4,50 |

1. Kịch bản tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản

Kịch bản 1: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt, tháng Sáu và những tháng tiếp theo thời tiết thuận lợi, dịch bệnh không xảy ra trên gia súc, gia cầm; nguồn giống và thức ăn chăn nuôi đáp ứng cho việc tái đàn lợn nhanh, hiệu quả; thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng. Trên thế giới dịch Covid-19 được kiểm soát vào giữa quý III/2020. Ước tính giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước (trong đó quý I giảm 1,17%; quý II tăng 3,57%); quý III tăng 11,2% (do vào vụ thu hoạch cây lâu năm và được đánh giá sản lượng thu hoạch năm nay được mùa); quý IV tăng 3,8%; ước tính cả năm 2020 tăng 4,18% so với năm 2019¹.

Kịch bản 2: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Trên thế giới dịch kiểm soát muộn hơn, kéo dài đến đầu quý IV/2020. Tháng Sáu và những tháng tiếp theo thời tiết tương đối thuận lợi, dịch bệnh có thể xảy ra nhưng chỉ cục bộ ở một vài địa phương và được khống chế kịp thời; nguồn giống và thức ăn chăn nuôi đảm bảo cho việc tái đàn lợn; thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng. Ước tính giá trị tăng thêm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm tăng 1,61%; quý III tăng 10,75%; quý IV tăng 3,6%; cả năm 2020 tăng 4,04% so với năm 2019.

Giải pháp thực hiện: Để đảm bảo tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cả năm 2020 đạt từ 4,04%-4,18% như các kịch bản trên cần có các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong thời gian tới như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng diện tích gieo trồng vụ mùa; kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng vụ xuân và vụ mùa; hỗ trợ tái đàn, tăng đàn trong chăn nuôi. Cụ thể:

- Mở rộng, phát triển sản xuất. Tăng diện tích gieo trồng, đưa tối đa các diện tích đất lúa hiện bỏ hoang, không sản xuất tại các địa phương vào gieo trồng vụ mùa 2020 (từ 4 nghìn ha trở lên) để đảm bảo tăng sản lượng lúa vụ mùa so cùng kỳ 2019. Tăng diện tích gieo trồng cây hàng năm như: Đậu tương, ngô, khoai, rau. Mở rộng quy mô chăn nuôi đàn bò lên trên 130 nghìn con; đẩy nhanh tốc độ tái đàn lợn, đặc biệt phải đảm bảo tiến độ tái đàn, phấn đấu đến thời điểm 01/10/2020 đạt 1,7 triệu con và 31/12/2020 đạt 1,8 triệu con; tiếp tục duy trì và phát triển đàn gia cầm hiện có. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Kiểm soát chặt, không để tái xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi và cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm.

- Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tăng mạnh diện tích gieo trồng các giống lúa chất lượng cao; đầu tư, hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi tiếp tục chuyển đổi sang con giống có năng suất cao, chất lượng tốt như bò BBB, Droughtmaster, lợn nái giống Landrace và Yorkshire. Hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng thủy sản đầu tư thâm canh tăng vụ; nuôi trồng các loại thủy sản có năng suất, giá trị và hiệu quả kinh tế cao. Hỗ trợ công tác xử lý nước để đảm bảo an toàn sản xuất cho các vùng nuôi trồng thủy sản.

- Tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn đảm bảo chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ hoạt động sản xuất. Đảm bảo

¹ Năm 2019 giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I tăng 3,19%; quý II giảm 0,25%; quý III giảm 4,16%; quý IV giảm 0,2% và cả năm giảm 0,37%.

nguồn cung ứng thức ăn chăn nuôi về số lượng và chất lượng đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng của sản xuất chăn nuôi.

2. Kịch bản tăng trưởng ngành công nghiệp

Kịch bản 1: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Tháng Sáu và các tháng tiếp theo sản xuất phục hồi nhanh, tăng trưởng mạnh. Trên thế giới dịch Covid-19 được kiểm soát vào giữa quý III. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước tính 6 tháng tăng 5,62% so với cùng kỳ năm trước (trong đó, quý I tăng 6,03%; quý II tăng 5,25%); quý III tăng 8,04%; quý IV tăng 9,1%; ước tính cả năm 2020 tăng 7,32% so với năm 2019².

Kịch bản 2: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Tháng Sáu và các tháng tiếp theo sản xuất dần phục hồi mức tăng trưởng. Trên thế giới dịch Covid-19 được kiểm soát vào đầu quý IV. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước tính 6 tháng tăng 5,62% so với cùng kỳ năm trước; quý III tăng 7,03%; quý IV tăng 7,78%; ước tính cả năm 2020 tăng 6,65% so với năm 2019.

Giải pháp thực hiện: Để ngành công nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng cao năm 2020, một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, nhất là các giải pháp hỗ trợ về tín dụng, giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí, đồng thời tìm kiếm thị trường cho tiêu thụ sản phẩm.

- Cần sớm tìm nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất. Hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp để tìm nguồn nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, linh phụ kiện đầu vào để thay thế trong trường hợp nguồn cung từ thị trường Trung quốc bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tích cực tìm kiếm, khai thác các thị trường cung ứng nguyên liệu mới từ các nước Asean và thị trường trong nước.

- Tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm; các hiệp hội ngành hàng, các địa phương và đơn vị liên quan rà soát các thị trường có tiềm năng và dự địa tăng kim ngạch xuất khẩu, ưu tiên nguồn lực để tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại cho các thị trường này nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc gặp khó khăn. Tập trung khai thác một số thị trường tiềm năng như Úc, Nga, Canada, châu Phi.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phát triển công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ của Thành phố theo Quyết định số 6743/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND Thành phố.

- Các khu, cụm công nghiệp cần thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp tại khu công nghiệp nhằm nắm bắt những khó khăn trong sản xuất của các doanh nghiệp như vấn đề lao động, nguyên liệu, vốn, đầu ra của sản phẩm.

² Năm 2019 giá trị tăng thêm ngành công nghiệp quý I tăng 6,96%; quý II tăng 8,02%; quý III tăng 9,65%; quý IV tăng 10,65% và cả năm tăng 9,03%.

- Tiếp tục kêu gọi đầu tư thành lập, mở rộng các khu, cụm công nghiệp còn lại theo Quy hoạch nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho phát triển công nghiệp sau khi nền kinh tế phục hồi; Đối với 19 cụm công nghiệp mới được thành lập, cần tích cực triển khai, sớm hoàn thiện hạ tầng để các doanh nghiệp có thể vào đầu tư sản xuất.

3. Kịch bản tăng trưởng ngành xây dựng

Kịch bản 1: Dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Thành phố có nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân nhanh hiệu quả vốn đầu tư công, đồng thời thu hút tốt nguồn vốn ngoài nhà nước và FDI cho đầu tư phát triển. Trên thế giới dịch Covid-19 được khống chế vào giữa quý III/2020. Giá trị tăng thêm ngành xây dựng 6 tháng đầu năm ước tính tăng 6,54%; quý III tăng 12,5%; quý IV tăng 13,5%; cả năm 2020 tăng 10,57% so với năm 2019.

Kịch bản 2: Dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Trên thế giới dịch kiểm soát muộn hơn, kéo dài đến đầu quý IV/2020, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, thu hút vốn ngoài nhà nước và vốn FDI chưa thực sự mạnh mẽ. Giá trị tăng thêm ngành xây dựng 6 tháng đầu năm ước tính tăng 6,54%; quý III tăng 9,35%; quý IV tăng 10,76%; cả năm 2020 tăng 8,78%.

Giải pháp thực hiện: Tập trung thúc đẩy hoạt động đầu tư xây dựng.

- Đối với vốn ngân sách: Thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Ngành xây dựng cần tập trung thi công các công trình, dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành, bàn giao trong năm. Đối với nhóm dự án thuộc lĩnh vực ưu tiên trong danh mục khởi công mới năm 2020, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục triển khai thực hiện và khởi công xây dựng công trình. Đối với các dự án không gặp vướng mắc về mặt bằng, chủ đầu tư dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán công trình để tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất.

- Đối với vốn ngoài ngân sách: Chuyển đổi hình thức đầu tư PPP của một số dự án hạ tầng sang đầu tư công như: Tuyến đường sắt số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc; Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc (giai đoạn I); Vành đai 2,5: Đoạn Ngụy Như Kon Tum - Đầm Hồng, Đoạn Trung Kính - Trần Duy Hưng; Quốc lộ 21 đoạn Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai; Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuận Mỹ, huyện Ba Vì... nhằm vừa đẩy mạnh kích cầu đầu tư, vừa sớm có thêm các công trình hạ tầng thiết yếu, tác động lan tỏa đến tăng trưởng kinh tế.

- Đối với vốn đầu tư nước ngoài: Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, sẵn sàng đón làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc do dịch bệnh. Tập trung giải quyết thủ tục cấp phép đầu tư, nâng cao tỷ lệ thực hiện và giải ngân dự án.

4. Kịch bản tăng trưởng một số ngành dịch vụ

a) Hoạt động thương mại

Kịch bản 1: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi đà tăng trưởng nhanh; cầu tiêu dùng tăng lên. Trên thế giới dịch Covid-19 được khống chế vào giữa quý III/2020. Dự báo giá trị tăng thêm

ngành bán buôn, bán lẻ 6 tháng đầu năm tăng 7,19% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 6,95%; quý II tăng 7,44%); quý III tăng 8,5%; quý IV tăng 9,2%; cả năm 2020 tăng 8,08% so với năm 2019³

Kịch bản 2: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt, các tháng tiếp theo hoạt động sản xuất kinh doanh dần phục hồi đà tăng trưởng. Trên thế giới dịch Covid-19 được kiểm soát vào đầu quý IV/2020. Dự báo giá trị tăng thêm hoạt động bán buôn, bán lẻ 6 tháng đầu năm tăng 7,19% so cùng kỳ năm trước; quý III tăng 7,75%; quý IV tăng 8,31%; cả năm 2020 tăng 7,64%.

Để hoạt động thương mại năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2019 cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Tập trung khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước và phát triển thương hiệu Việt. Đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, tuyên truyền đến nhân dân trong nước và kiều bào nước ngoài ủng hộ có hiệu quả chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong nước. Tổ chức thêm nhiều chương trình khuyến mại tập trung để kích cầu tiêu dùng; vận động các doanh nghiệp đưa ra nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực kết hợp với các chương trình xúc tiến du lịch để tăng sức mua, tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ.

- Thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, gắn kết thương mại điện tử với các loại hình thương mại truyền thống. Đẩy mạnh triển khai chương trình phát triển thương mại điện tử của Thành phố tập trung phát triển hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Triển khai có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại để giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong và ngoài nước, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ. Tổ chức các chương trình gắn với các sự kiện của đất nước; các hiệp định thương mại (CPTPP, EVFTA, EVIPA...).

- Phối hợp với các Bộ, ngành tìm thị trường mới đầu ra cho sản phẩm, chỉ đạo các hệ thống phân phối đầu tư nước ngoài đưa hàng vào hệ thống phân phối một số thị trường mới (Campuchia, Lào...).

b) Hoạt động vận tải, kho bãi

Kịch bản 1: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt trong đầu quý II/2020, kinh tế xã hội Thành phố phục hồi nhanh. Trên thế giới dịch Covid-19 được khống chế vào giữa quý III/2020. Tháng Năm do các nước trong khu vực dần nới lỏng kiểm dịch, thông quan hàng hóa nên hoạt động vận tải kho bãi bắt đầu phục hồi, sang tháng Sáu tăng trưởng mạnh nhưng do ảnh hưởng của dịch từ những tháng đầu năm nên ước tính 6 tháng đầu năm 2020 giá trị tăng thêm ngành vận tải kho bãi

³ Năm 2019 giá trị tăng thêm ngành bán buôn, bán lẻ, quý I tăng 8.3%; quý II tăng 8,51%; quý III tăng 8,65%; quý IV tăng 9,31% và cả năm tăng 8,72%.

vẫn giảm 1,91% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý III tăng 6,97%; quý IV tăng 8,65% và cả năm tăng 2,8% so năm 2019⁴.

Kịch bản 2: Nếu dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt, các tháng tiếp theo sản xuất, kinh doanh dần phục hồi đà tăng trưởng. Trên thế giới dịch Covid-19 được kiểm soát vào đầu quý IV/2020. Dự kiến giá trị tăng thêm ngành vận tải kho bãi quý III tăng 6,23%; quý IV tăng 7,45% và cả năm 2020 tăng 2,33%.

Để đạt được tốc độ tăng trưởng ngành vận tải, kho bãi như kịch bản cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Khuyến khích sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong các lộ trình vận chuyển để cập nhật thông tin và đảm bảo an toàn cho hành khách; tăng cường triển khai hệ thống công nghệ thông tin thay thế các quy trình giấy tờ như định giá, đặt chỗ và thanh toán. Cần ưu tiên nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng chính sách giá cả cạnh tranh, có chính sách hỗ trợ khách hàng.

- Thành phố cần có chính sách giảm thuế, phí môi trường, phí kiểm định (gia hạn kiểm định xe cơ giới đối với những xe trong các tháng dịch không hoạt động hoặc bị hạn chế hoạt động). Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hải quan, mở rộng mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực trong ngành logistics. Nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở giao thông, viễn thông và các dịch vụ khác hỗ trợ cho hoạt động vận tải.

c) Dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch

Kịch bản 1: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Trên thế giới dịch Covid-19 được kiểm soát vào giữa quý III/2020. Dự báo giá trị tăng thêm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm giảm 26,68%; các tháng tiếp theo Thành phố làm tốt công tác kích cầu tiêu dùng, tạo hiệu ứng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” đạt kết quả tốt, dự báo tăng trưởng ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống quý III tăng 6,62% so cùng kỳ năm trước; quý IV tăng 7,55% và cả năm giảm 9,73% so với năm 2019⁵.

Kịch bản 2: Dịch Covid-19 ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Trên thế giới dịch kiểm soát muộn hơn, kéo dài đến đầu quý IV/2020 và Việt Nam thực hiện cấp thị thực cho người nước ngoài ngay sau khi hết dịch. Dự báo giá trị tăng thêm dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm giảm 26,68%; quý III tăng 5,62% so cùng kỳ năm trước; quý IV tăng 6,72% và cả năm giảm 10,19% so với năm 2019.

Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch cần có những giải pháp cụ thể:

- Đối với doanh nghiệp lữ hành, đội ngũ tiếp viên và nhân viên cần nâng cao trình độ ngoại ngữ, sử dụng thông thạo nhiều thứ tiếng, có tinh thần phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành tăng cường khai thác khách nội địa, đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá

⁴ Năm 2019 giá trị tăng thêm ngành vận tải, kho bãi quý I tăng 9,93%; quý II tăng 9,98%; quý III tăng 9,7%; quý IV tăng 9,96% và cả năm tăng 9,89%.

⁵ Năm 2019 giá trị tăng thêm ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống, quý I tăng 4,62%; quý II tăng 4,92%; quý III tăng 7,43%; quý IV tăng 8,47% và cả năm tăng 6,36%.

và chính sách ưu đãi khi khách đến với số lượng lớn. Các cơ sở lưu trú đảm bảo thủ tục đón, nhận khách nhanh, gọn, chặt chẽ vừa bảo đảm an toàn cho khách vừa tạo tâm lý thoải mái khi đến Hà Nội.

- Thành phố cần có kế hoạch khai thác hợp lý và có hiệu quả nguồn lực dựa trên lợi thế của từng địa phương; mở rộng hướng phát triển du lịch sinh thái, du lịch làng nghề truyền thống, du lịch cộng đồng, du lịch y tế và nhất là thúc đẩy phát triển du lịch MICE gắn với tổ chức các sự kiện văn hóa, các hội nghị quốc tế lớn. Có kế hoạch tiếp tục phát triển hệ thống khách sạn và các cơ sở dịch vụ du lịch. Hiện đại hóa hệ thống cơ sở lưu trú, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở lưu trú thân thiện với môi trường. Nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ kèm theo như dịch vụ vận chuyển, viễn thông, y tế, ngân hàng... và đầu tư nâng cấp, trùng tu các khu bảo tàng, văn hóa, sinh thái. Thường xuyên tăng cường lực lượng an ninh bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

- Tăng cường liên kết với các hãng hàng không và hãng lữ hành quốc tế lớn thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Hà Nội tại chỗ và tại các thị trường trọng điểm quốc tế. Tích cực đưa ra các gói ưu đãi; tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch; mời đại diện các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, vận tải, cơ sở lưu trú trên địa bàn lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19 các giải pháp kích cầu du lịch như “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, thu hút các nguồn lực phát triển du lịch Thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án du lịch thông minh.

II. TĂNG TRƯỞNG 5 NĂM 2016-2020 CỦA HÀ NỘI

Căn cứ kết quả tăng trưởng giai đoạn 2016-2019 và 02 kịch bản tăng trưởng năm 2020 như trên, tăng trưởng giai đoạn 2016-2020 như sau:

Biểu: Tăng trưởng giai đoạn 2016-2020, %

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | DB 2020 | TB 2016-2020 |
|-------------------|------|------|------|------|-------------|--------------|
| Kịch bản 1 | 7,16 | 7,39 | 7,25 | 7,63 | 5,90 | 7,06 |
| Kịch bản 2 | | | | | 5,38 | 6,96 |

Dự kiến tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 đạt 6,96-7,06% - thấp hơn kế hoạch đề ra từ 7,3-7,8%.

III. KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA CẢ NƯỚC NĂM 2020

Kịch bản tăng trưởng trên cơ sở giả định:

Một là, Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch từ nửa cuối tháng 4/2020, không thay đổi dự toán chi đầu tư phát triển, giải ngân tối đa vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020.

Hai là, tình hình diễn biến, khả năng khống chế dịch bệnh, nới lỏng và thực hiện các hoạt động kinh tế của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng đối với Việt Nam (Mỹ, Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc).

Kịch bản 1: Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch từ nửa cuối tháng 4/2020 và các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam trong quý III/2020, theo đó phương án tăng trưởng GDP dự kiến khoảng 4,4-5,2%, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5-2,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,7-7,9%; khu vực dịch vụ tăng 2,8-3,6%.

Kịch bản 2: Việt Nam đã cơ bản khống chế và kiểm soát dịch từ nửa cuối tháng 4/2020 và các quốc gia là đối tác thương mại, đầu tư quan trọng với Việt Nam trong quý IV/2020, theo đó phương án tăng trưởng GDP dự kiến khoảng 3,6-4,4%, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,1-2,5%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,8-6,7%; khu vực dịch vụ tăng 1,8-2,8%.

Biểu: Tăng trưởng năm 2020, %

| | KH 2020 | Dự kiến 2020 | So với KH |
|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| Kịch bản 1: GDP, % | 6,8 | 4,4-5,2 | Thấp hơn KH 1,6-2,4 điểm % |
| -Nông, lâm nghiệp và thủy sản | | 2,5-2,8 | |
| -Công nghiệp và xây dựng | | 6,7-7,9 | |
| -Dịch vụ | | 2,8-3,6 | |
| Kịch bản 2: GDP, % | 6,8 | 3,6-4,4 | Thấp hơn KH 2,4-3,2 điểm % |
| -Nông, lâm nghiệp và thủy sản | | 2,1-2,5 | |
| -Công nghiệp và xây dựng | | 5,8-6,7 | |
| -Dịch vụ | | 1,8-2,8 | |

Tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, Chính phủ báo cáo điều chỉnh 6 KTXH năm 2020, cụ thể:

- 1) GDP tăng khoảng 4,5% (trước đây là 6,8%), nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng cao hơn; trường hợp tình hình thế giới thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt, thị trường quốc tế phục hồi, phấn đấu đạt mức tăng 5,4%, nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 5 năm giai đoạn 2016-2020 là 6,5%.
- 2) Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4% (trước đây là dưới 4%).
- 3) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 4% (trước đây là khoảng 7%);
- 4) Tổng số thu NSNN giảm 163.000 tỷ đồng so với dự toán được giao;
- 5) Bội chi NSNN bằng khoảng 4,75% GDP (tăng 1,31% so với mục tiêu đề ra);
- 6) Tỷ lệ nợ công bằng khoảng 55,5% GDP (tăng 3,2% so với mục tiêu đề ra)/.

Số: /NQ-HĐND

Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, thu chi ngân sách
6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Hà Nội**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15
(Từ ngày /7 đến ngày /7/2020)**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét các báo cáo của UBND Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố Hà Nội như báo cáo của UBND Thành phố trình.

HĐND Thành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2020, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016-2020, trọng tâm là phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, HĐND nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; các chương trình làm việc của Thành ủy và HĐND Thành phố; Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế.

2. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, phấn đấu mức tăng trưởng cao nhất theo các kịch bản tăng trưởng; Tập trung hoàn

thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn, phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016-2020.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thương mại, thanh toán điện tử. Thực hiện tốt Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất, nhập khẩu; tháo gỡ về thủ tục cho các nhà đầu tư; rà soát, xử lý các dự án có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI).

Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục thành lập các cụm công nghiệp theo quy hoạch; sớm xây dựng hạ tầng và có mặt bằng nhằm thu hút đầu tư, đón làn sóng đầu tư nước ngoài vào sản xuất, kinh doanh.

Triển khai mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị hình ảnh Thành phố Hà Nội thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19.

Kiểm soát tốt dịch tả lợn châu Phi, tập trung chuẩn bị đủ con giống, đẩy mạnh tái đàn lợn, phấn đấu đạt 1,8 triệu con. Thực hiện tốt việc kết nối cung, cầu, ổn định nguồn cung thịt lợn và các loại thực phẩm thay thế. Rà soát tình hình sử dụng đất nông nghiệp, đẩy mạnh nuôi trồng các cây, con ngắn ngày, hạn chế tối đa đất hoang. Phấn đấu diện tích gieo cấy lúa mùa đạt 89.500 ha, diện tích cây vụ đông 45.000 ha.

Rà soát, kiểm tra, xây dựng và thực hiện hiệu quả các kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2020, đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn đê điều, tiêu thoát nước, phòng chống lụt, bão. Tăng cường phòng, chống bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi.

3. Triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành các quy hoạch phân khu nội đô, quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh, các trung tâm đô thị lớn; khớp nối đồng bộ quy hoạch khu vực nông thôn và khu vực đô thị; xây dựng bổ sung các quy chế, quy định quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các khu vực hành lang xanh, vành đai xanh.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm, các công trình thủy lợi trọng yếu đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ. Phối hợp đưa vào vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thực hiện theo tiến độ các nội dung Đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục trồng cây cảnh quan, không gian ven các trục đường quan trọng, quốc lộ, tỉnh lộ, các nút đảo giao thông; nâng cao chất lượng công tác quản lý duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng. Triển khai thực hiện kế hoạch đợt 5 về hạ ngầm đường dây trên các tuyến phố, lập danh mục các tuyến hạ ngầm đợt 6 năm 2020.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới về xây dựng; đồng thời giải quyết dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng đã phát hiện.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch trên địa bàn. Hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án xử lý nước thải trong cụm công nghiệp trước tháng 9/2020. Đôn đốc các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải theo tiến độ đã cam kết; xây dựng trạm trung chuyển tạm thời, tái chế chất thải rắn xây dựng trên địa bàn các huyện. Thường xuyên kiểm tra công tác vận hành Khu xử lý Nam Sơn, Sóc Sơn và Khu xử lý Sơn Tây, Ba Vì. Tiếp tục xử lý ô nhiễm môi trường nước các hồ, ao; tăng cường năng lực quan trắc môi trường tự động; tuyên truyền, vận động loại bỏ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh; giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, hạn chế sử dụng nguồn nước ngầm. Triển khai hiệu quả Đề án xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. Hoàn thành giao đất dịch vụ trong năm 2020. Cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất. Đôn đốc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Quản lý tốt các bến, bãi khai thác cát, sỏi, nhất là khu vực giáp ranh; tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 điểm mỏ đã được duyệt.

Thực hiện có hiệu quả và đảm bảo tiến độ kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu có thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao.

4. Triển khai công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích cách mạng kháng chiến, trọng tâm là 150 di tích đã xếp hạng, di tích cách mạng kháng chiến có giá trị tiêu biểu xuống cấp nặng tại 22 quận, huyện, thị xã. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong “trạng thái bình thường mới”; lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội, 60 năm Hà Nội - Huế - Sài Gòn, 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, các hoạt động năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trung bày Bảo tàng Hà Nội. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá. Xây dựng chương trình, kế hoạch trong mạng lưới các Thành phố sáng tạo. Triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô. Sửa đổi Quy chế quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Thành phố. Chuẩn bị cơ sở vật chất cho SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các lớp hướng dẫn bơi, cứu hộ cho thanh thiếu niên dịp nghỉ hè.

Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, tuyên truyền. Tăng cường quản lý thông tin trên báo điện tử, mạng xã hội để kịp thời giải quyết các vấn đề báo chí phản ánh và dư luận quan tâm. Chuẩn bị tốt các nội dung tham gia Hội chợ sách quốc tế Frankfurt 2020 và Hội sách Hà Nội 2020. Tiếp tục xây dựng hạ tầng viễn thông, Trung tâm điều hành thông minh, các trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng; thực hiện kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước; đẩy mạnh lắp đặt wifi công cộng phục vụ thu hút du lịch và phát triển kinh tế, xã hội.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất hệ thống

trường học; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mới và công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh các lớp đầu cấp; tiếp tục thực hiện các dịch vụ trực tuyến trong công tác tuyển sinh đầu cấp và tuyển sinh vào lớp 10. Tổ chức tổng kết năm học và khai giảng năm học mới 2020-2021. Triển khai tốt bộ chương trình sách giáo khoa mới.

Nâng cao chất lượng tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Rà soát, hoàn thiện và ban hành mới các văn bản: Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; dự thảo Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của thành phố đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện các đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020”, “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025”. Hoàn thành Đề án thiết lập sàn giao dịch công nghệ và thiết bị nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức hiệu quả các sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Triển lãm, hội nghị, hội thảo, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, thiết bị chuyên ngành nhằm phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường lao động, Đề án tổ chức và hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; khuyến khích doanh nghiệp đào tạo, đào tạo lại cho lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nâng cao hiệu quả hoạt động của 5 sàn giao dịch việc làm và 8 điểm giao dịch việc làm vệ tinh. Thực hiện các giải pháp đồng bộ giảm nợ bảo hiểm xã hội, mở rộng diện bao phủ, phát triển triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; các giải pháp thu hồi nợ đọng bảo hiểm xã hội.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kiểm soát dịch bệnh mùa hè, nhất là sốt xuất huyết, không để bùng phát, nhất là trong thời gian chuyển mùa, nắng nóng hoặc mưa lũ. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; chú trọng phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong mùa hè. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện đồng bộ các đề án, chương trình về nâng cao sức khỏe và tầm vóc người dân. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện...

6. Tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, nhất là dự thảo về phân cấp, phân quyền, ủy quyền một số cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội.

Tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính; chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc Thành phố; điều chỉnh Đề án vị trí việc làm. Tập trung cải thiện các chỉ tiêu thành phần còn thấp, nâng cao các chỉ số SIPAS, PAPI.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và đề cao vai trò người đứng đầu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế các đoàn khiếu kiện đông người. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc quản lý và sử dụng vốn của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi. Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân tôn giáo theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, các chức sắc, nhà tu hành thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

7. Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, lễ hội trên địa bàn. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm môi trường... Đảm bảo an ninh nông thôn, không để xảy ra điểm nóng.

Tiếp tục đảm bảo công tác quốc phòng thường xuyên; củng cố lực lượng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; triển khai hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện tốt chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; giáo dục quốc phòng, an ninh.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, khu dân cư thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ; lập phương án thoát nạn khi xảy ra cháy tới từng hộ dân. Thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn trong các đám cháy.

8. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thành phố Hà Nội với bạn bè quốc tế; nêu bật hình ảnh Thủ đô thân thiện, an toàn, có trách nhiệm gắn với các kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón làn sóng thu hút đầu tư nước ngoài. Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hiệp định CPTPP, EVFTA, EVIPA.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trong những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố.

9. Tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH.

Điều 2. Tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 do UBND Thành phố trình và nhấn mạnh nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình, kế hoạch cải cách hành chính trong công tác quản lý thu NSNN, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ

thu NSNN được Bộ Tài chính và Thành phố giao ở mức cao nhất. Thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, ưu đãi về thuế để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; miễn - giảm thuế, hoàn thuế... theo quy định của pháp luật và các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo Nghị định của Chính phủ. Tập trung đẩy mạnh, khai thác các khoản thu có khả năng để bù đắp số giảm thu ngân sách do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đặc biệt là các khoản thu từ đất. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để tăng cường khả năng thực hiện các khoản thu của ngân sách trung ương trên địa bàn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trên địa bàn.

Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế; đơn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường khai thác nguồn thu ngân sách từ thuế, phí; các khoản tăng thu qua công tác thanh - kiểm tra, đơn đốc thu hồi nợ; phát huy hết dư địa các khoản thu; mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế; tăng cường công tác quản lý chứng từ, hóa đơn; thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi thương mại gắn với chống gian lận thương mại; áp dụng hóa đơn điện tử, trước hết là tại các quận nội đô, các trung tâm thương mại lớn.

2. Đảm bảo nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; tiếp tục rà soát tiết kiệm chi tiêu thường xuyên. Triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội. Điều hành ngân sách chặt chẽ, linh hoạt; đảm bảo cân đối ngân sách các cấp.

Điều hành ngân sách linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo các nhiệm vụ chi về lương và các khoản phụ cấp, chi cho con người, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chi phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và các nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành theo dự toán được giao trên cơ sở thực tế tồn quỹ của các cấp ngân sách.

Ngân sách các cấp thực hiện đúng nguyên tắc “trường hợp giảm thu phải giảm chi tương ứng”; thực hiện đánh giá khả năng giảm thu ngân sách và rà soát các nguồn hiện có của ngân sách các cấp: dự phòng ngân sách năm 2020, tăng thu ngân sách năm 2019, Quỹ Dự trữ Tài chính Thành phố để xây dựng phương án đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Chỉ thực hiện huy động cho chi đầu tư phát triển trong trường hợp đã sử dụng hết các nguồn lực mà không đảm bảo cân đối ngân sách, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND Thành phố.

Điều 3. Phân bổ chi tiết dự toán ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho 04 dự án đầu tư theo hình thức BT với tổng kinh phí 3.000 tỷ đồng như Phụ lục 1 kèm theo.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể khắc phục tồn tại, hạn chế, phân công rõ trách nhiệm các cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành để tập trung tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 hoàn thành mức cao

nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết HĐND Thành phố.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố tham gia giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

HĐND Thành phố kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, xã hội nghề nghiệp nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách năm 2020 và 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- Các bộ, ngành Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP; các Ban HĐND Thành phố;
- Các Ban Đảng Thành ủy, VP Thành ủy;
- VP HĐND TP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công Giao tiếp điện tử TP, Công báo TP;
- Các cơ quan thông tấn báo chí của TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phụ lục 1: DỰ TOÁN GHI THU, GHI CHI NGUỒN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI ỨNG CHO CÁC DỰ ÁN BT NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| T T | Danh mục dự án BT | Giá trị HĐ, PLHĐ BT | Dự án đối ứng | | Tổng số lũy kế GTGC đến hết năm 2019 | | | Số còn phải GTGC các năm tiếp theo | Dự toán GTGC năm 2020 (tạm ứng) |
|--------|--|---------------------------|---|--|---|----------------|----------------|--|---------------------------------------|
| | | | Nghĩa vụ tài chính tương ứng các lần giao đất | Số tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách | Tổng số | Trong đó | | | |
| | | | | | | Đã thanh toán | Tạm ứng | | |
| | TỔNG SỐ | 10.166.844 | 10.276.175 | 2.796.615 | 837.420 | 437.420 | 400.000 | 8.176.542 | 3.000.000 |
| 1 | Bảo tàng Hà Nội (phần xây dựng) | 1.732.090 | 1.175.355 | 596.148 | 437.420 | 437.420 | | 141.787 | 141.787 |
| 2 | Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ | 6.076.000 | 6.586.129 | 510.120 | | | | 6.076.000 | 1.659.058 |
| 3 | Tuyến đường từ đường Lê Đức Thọ đến Khu đô thị mới Xuân Phương (điểm cuối giao với đường 70) | 1.543.600 | | | | | | 1.543.600 | 784.000 |
| 4 | Khu công viên và hồ điều hòa tại phía Bắc nghĩa trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy | 815.154 | 2.514.691 | 1.690.347 | 400.000 | | 400.000 | 415.154 | 415.154 |